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การเสวนาเร่ือง “ปรับบทบาทภาครัฐ…เปล่ียนการบริหารประเทศไทย” 
โดย 

ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  

รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ : เลขาธิการ ก.พ.ร.   

รศ.ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน : คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

ดร.สุวิทย เมษนิทรีย : ผูอํานวยการ SIGA (Sasin Institute for Global Affairs)  

สถาบนับัณฑติบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดําเนินรายการโดย 

ผศ. ปณรส มาลากุล ณ อยธุยา  

หัวหนาภาควชิารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 

 
 พิธีกร  :   

ลําดับตอไปจะเปนการเสวนาเรื่อง “ปรับบทบาทภาครัฐ…เปลี่ยนการบริหาร

ประเทศไทย”  โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกลา รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร.  รศ.ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน 

คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดร.สุวิทย เมษินทรีย ผูอํานวยการ SIGA (Sasin 

Institute for Global Affairs) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ เครือซีเมนตไทย และผูดําเนินรายการไดแก ผศ. ปณรส 

มาลากุล ณ อยุธยา หัวหนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเรียนเชิญทานวิทยากรทุกทานคะ 

     
ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  :   

เพื่อไมเปนการเสียเวลา ขออนุญาตเริ่มตนการสัมมนาในชวงที่ ๒ ของการสัมมนา 

ทางวิชาการประจําป เร่ือง “การปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย” สําหรับบนเวที

ในวันนี้ทุกทานคงทราบวาเราไดวิทยากรจากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ ภาคธุรกิจ หลาย ๆ ภาคมา

รวมอยูที่นี่เพื่อจะมาชวยกันดูวาในอนาคตของประเทศไทยนั้น บทบาทของภาครัฐจําเปนจะตอง

ปรับเปล่ียนไปอยางไร จึงจะรองรับสถานการณทั้งภายนอก และภายในประเทศไดอยางดี เขาใจวา

คงจะเปนหัวใจหลักของการบริหารราชการแผนดิน ส่ิงที่ผูบริหารภาครัฐจะตองทําคงจะหนีไมพน ๒ 
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อยาง อยางแรก คือ การเลือกทําในสิ่งที่ถูกหรือใชภาษาอังกฤษวา do the right thing และอีกสวน

หนึ่ง คือ การทําสิ่งที่เลือกดวยวิธีที่ถูกหรือ do the thing right  ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศของเรานาจะ

หยุดพักแลวมามองดูวา ส่ิงที่เราควรจะเลือกทําในวันขางหนาควรจะเปนอะไร ส่ิงที่จะเปนวิธีการทําที่

ถูกตอง ที่ดี ที่มีธรรม ควรจะเปนอยางไรบาง วันนี้ทานวิทยากรบนเวที ทานจะพูดไลเลียงกันเปน

ลําดับจากภาพกวางลงไปหาจุดที่จําเพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อย ๆ  เราเริ่มชากันไปนิดหนอย อาจจะ

ตองขออนุญาตตัดเวลารับประทานอาหารลงสักครึ่งชั่วโมง   

    ผมขออนุญาตไลไปทีละทาน ประเด็นแรกจะเปนเรื่องเกี่ยวกับบริบท และความทาทาย

ตาง ๆ ที่ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการปรับทิศทาง ปรับยุทธศาสตร และแนนอนยอมกระทบกับ

การปรับบทบาทของภาครัฐดวย ทานแรกผมขอเรียนเชิญทานดอกเตอรสุวิทย เมษินทรีย เร่ิมกอน 

เรียนเชิญอาจารยครับ 

    
ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  :   

ขอบคุณครับ กอนอื่นผมคิดวาหัวขอการสัมมนาวาดวย ”การปรับบทบาทภาครัฐ 

...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย”  เปนหัวขอที่มีความทาทายมาก ผมคิดวาที่ทานองคมนตรีทานได

พูดกลาวเปด ทําใหพวกเราเห็นภาพของการวิเคราะหแนวโนมจากภายนอก ภายใน ผมคิดวาภาครัฐ

เองก็เหมือนกับภาคสวนอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาเรายอนกลับไปต้ังแตตน ผมคิดวา

การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐเกิดขึ้นมาอยางนอย ๓ – ๔ ระลอกคลื่นแลว จากกระบวนทัศนของการ

พยายามทําใหมันใหญข้ึน เพราะวาภารกิจมากขึ้นไปสูการทําใหมันดีข้ึน make it better ผาน

กระบวนการ reengineering ในสิบกวาปที่ผานมาของภาครัฐไทย แลวก็มาสูการพยายามลดทอน

เพื่อกําหนดบทบาทที่ชัดเจนขึ้น พยายามจะลดทอนในสิ่งที่ไมจําเปนออกไปหรือ make it lean 

เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมวาเปนประเด็นที่ทาทาย คือหลังจากจุดนี้ไปวิวัฒนของการเปลี่ยนแปลงใน

ภาครัฐจะเปนอยางไร กลองดําที่อยูทางขวามือคืออะไร ในวันนี้ผมคิดวาจะขอเปดดวยภาพสอง 

ประเด็นใหญ ๆ ผมคิดวากลองดําในการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐนั้น จะตองมองทั้งใน

บริบทที่มาจากปจจัยภายนอก และบริบทที่เกิดจากปจจัยภายใน ซึ่งจะนําพาพวกเราไปสูการ

ปรับเปล่ียนภาครัฐในที่สุดอยางไรบาง ขอเริ่มดวยสิ่งแรก คือมองจากภายนอกเขามาวา ภาครัฐจาก

นี้ไปการกําหนดบทบาทภารกิจจะตองสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง อยากจะนํา

ทานไปสูส่ิงที่ผมเรียกวาเปนโลกที่เลื่อนไหล หรือวา liquid phrase modernity อยางที่เราทราบกันดี

วาโลก โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนอยางที่ทานองคมนตรีทานไดพูดถึง ไดเปลี่ยนแปลงโลกไปอยาง

มาก โลกแตเดิมมานั้นคอนขางเปนโลกที่คงรูปหรือวาเปน solid modernity ภาครัฐ เอกชน 

ประชาชนตางคนตางอยู แตกระแสของการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนเรื่องของการเชื่อมโยงเปน

เครือขายที่มากขึ้น  การปฏิสัมพันธที่มากขึ้น การเคลื่อนยายถายเทที่มากขึ้น และการเขาสูโลก
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เสมือนจริงทําใหส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปลี่ยนโครงสรางกลายเปนโครงสรางที่ไรความเสถียร เปนเครือขาย

ที่ไมแนนอน มีอะไรหลายอยางที่ไมถาวร ภาษาทางดานสังคมศาสตร เรียกวาเปน liquid modernity 

เปนโลกที่ไหลเยิ้ม เปนโลกที่คอนขางมีการเลื่อนไหล ประเด็นมันอยูที่วาโลกที่เปลี่ยนไปเปนโลกที่มี

ความเลื่อนไหลนั้นมันบอกอะไรกับพวกเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของภาครัฐ ผมไดสรุปออกมา

เปน ๔ ประเด็นดวยกัน สวนที่หนึ่งมันเปดโอกาสใหเกิดสิ่งที่เรียกวา  the rise of the rest มันคืออะไร

เดี๋ยวเราจะพูดกัน ในสวนที่สอง คือเกิดความเสี่ยงตาง ๆ และมันมีการกระจายตัว กลายเปนเราอยูใน

สังคมของความเสี่ยงมากขึ้น ในสวนที่สาม คือเร่ืองของระบบทุนนิยมที่กําลังจะถูกทบทวนวามันจะ

อยูไดหรือไม เพราะถาระบบทุนนิยมเปลี่ยนไป ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจนี้อยางไร แต

ประเด็นที่ทาทายภาครัฐมากกวานั้น คือความเปนรัฐชาติ หรือวา Nation State หลังจากที่เกิด liquid 

phrase modernity นั้นความเปนรัฐชาติกําลังถูกทาทาย เพราะฉะนั้นบทบาทภารกิจของรัฐจากนี้ไป

อยางนอยในอีก ๑๐ ปขางหนาจะปรับเปล่ียนอยางไร เปนสิ่งที่พวกเราตองตามดูนะครับ คงไมมีใคร

สงสัยนะครับวากระแสโลกาภิวัตนทําใหความมั่งคั่งแทนที่จะกระจุกตัว แตมันมีกระจายตัวไปยังภาค

สวนตาง ๆ จนกระทั่งเปนภาษาที่เราเรียกวา the rise of the rest คือ มีการลืมตาอาปากขึ้นมาได 

ไมใชกระจุกตัวอยูเฉพาะที่อเมริกา ยุโรป หรือญ่ีปุน เพราะฉะนั้นเราจะพบวาอยางนอย ๕๐ % ของ 

Global GDP ตอนนี้กระจายไปยังประเทศที่กําลังพัฒนา และอยูที่เอเชียเกือบ ๔๕%  ของ Global 

GDP ประเด็นที่ทาทายภาครัฐไมไดอยูที่โอกาสเพียงอยางเดียวที่จะใหกับภาคเอกชนหรือภาค

ประชาชน แตเรากําลังอยูในชุมชนของความเสี่ยงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะพบวาหลาย ๆ อยางใน

โลกนี้ ความเสี่ยงมันเปนระดับ global to global แลว  เราไดประสบการณไมวาจะเปนเรื่องของ 

pandemic เร่ืองของหวัด ๒๐๐๙ เร่ืองของ economic crisis เร่ืองการกอการราย แมกระทั่งเรื่อง 

climate change ก็เปนสิ่งที่ภาครัฐพวกเราจะตองรับมือกับส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เพราะความเสี่ยง ภัย

คุกคามเหลานี้มันใกลตัวเหลือเกิน มันเกิด Individualization ของ risk คือความเสี่ยงภัยตาง ๆ มาถึงระดับ

ปจเจกบุคคลแลว เพราะฉะนั้นภาครัฐในฐานะที่ตองดูแลประชาชนจะเตรียมรับมือกับสวนนี้อยางไร  

    ในอีกมิติหนึ่ง ถาเรามองดูเร่ืองของการทาทายในเรื่องทุนนิยม เดิมเราบอกวาสังคม

นิยมจบไปแลวเหลือแตทุนนิยม เราคิดวา free market หรือทุนนิยมที่อิงตลาดนั้นจะเปนคําตอบ

สุดทาย แตวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังนี้ก็บอกวามันไมใช มันอาจจะมี alternative อ่ืนเยอะแยะเลย 

เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของรัฐในการที่จะสรางความมั่งคั่งของชาติ

ผานบริบทของการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมจะหนาตาเปนอยางไร ส่ิงที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับ

ภาครัฐโดยตรงคือ liquid phrase modernity หรือโลกที่เลื่อนไหลนั้น มันทําใหทุกคนสุขก็สุขดวยกัน 

ทุกขก็ทุกขดวยกัน เพราะฉะนั้นโลกเกิดสิ่งที่เราเรียกวา global common คือในที่สุดแลวหลาย ๆ 

เร่ืองนั้นรัฐไมสามารถแกดวยตัวเองได ไมมีประเทศไหนแกดวยตัวเองได จําเปนจะตองอาศัยสิ่งที่เรา

เรียกวา global governance โลกที่เลื่อนไหลนั้นทุกคนเปนอิสระมากขึ้น แตละคนเรียกหาความมี
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อิสระของตัวเอง เพราะฉะนั้นมันเกิด self governance ในระดับชุมชน ในระดับปจเจกบุคคลมากขึ้น 

แรงดึงแรงดันของทั้งสองสวนนี้ทําใหบทบาทของภาครัฐลดนอยถอยลงหรือไม นี่คือประเด็นที่ทาทาย

วาเราจะปรับบทบาทภารกิจภายใตเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร กลาวโดยสรุปคืออํานาจ

หนาที่เดิมของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่องการมีอธิปไตยเหนือดินแดน  ไมวาจะเรื่องการมีสิทธิในการดูแลคน 

หาอัตลักษณของผูคนในสิ่งที่ตัวเองดูแล ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ นั้นเริ่มลดนอยถอยลงแลว กลาว

โดยสรุป คือเรากําลังอยูในโลกที่เราเรียกวาเปน liquid phrase คือโลกที่มันเลื่อนไหลนั้นมันเต็มไป

ดวยความไมแนนอน มันเต็มไปดวยความซับซอน บทบาทภารกิจของภาครัฐจะเปลี่ยนไปอยางไร 

mind set จะตองเปลี่ยนอยางไร skill set ของภาครัฐจะเปลี่ยนอยางไรเพื่อจะรองรับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงนี้ นี่คือบริบทจากภายนอก  

     ผมขอฉายภาพมาดูบริบทจากภายในประเทศไทย พรอม ๆ กับที่โลกเลื่อนไหลนั้น

ประเทศไทยในชวงที่ผานมา เมื่อกี้ทานองคมนตรีไดพูดวาประเทศไทยเหมือนประเทศที่ใกลตายแลว 

ใกล ๆ จะเปนสิ่งที่ไปสู  fail state หรือเปลา ตรงนี้คือส่ิงตาง ๆ ที่เราจะมาวิเคราะหกัน เราพบวาเรา

เกิด imbalance ถาเปนมนุษยก็คือเราเกิดความเสียสมดุล และเปนการเสียสมดุลทั้งระบบ ต้ังแต

เร่ืองของ regime เร่ืองของ development  imbalance เร่ืองของ governmental imbalance เร่ือง

ของ culture imbalance  เรามาดูทีละตัวนะครับ ผมคิดวาพัฒนาการทางการเมืองของเรา ถาพวก

เราไดอานบทความของอาจารยเสกสรรค ประเสริฐกุล ทานไดพูดถึงพัฒนาการหลังจากสังคมจารีต

มาสูสังคมยุคใหมนั้น การพัฒนาของรัฐเปนไปอยางรวดเร็ว มากกวาการพัฒนาทางดานของ nation 

คือระหวาง state กับ nation นั้น state พัฒนาไดเร็วเกินไป ระบบราชการจึงแข็งแรง แข็งตัวมาก เรา

เรียกวา bureaucratization ขณะที่ความเปนชาติยังแข็งแรงไมพอ เพราะฉะนั้นระบบของ 

democratization หรือประชาธิปไตยนั้นจึงไมไดพัฒนาในอัตราเดียวกับเร่ืองของระบบราชการ นี่คือ

ที่มาของการที่ทําไมเราจึงมีระบบราชการที่อุยอาย ขณะที่เรามีประชาธิปไตยที่ยังออนแอเหลือเกิน   

ที่เรามองดูนั้นเปนแคประเด็นในเรื่องของ imbalance ในเร่ืองของ regime หรือเร่ืองการพัฒนาทาง

การเมืองตาง ๆ ยังไมไดพูดถึง การพัฒนาในสวนของ developmental imbalance ก็เกิดดวย ถาเรา

มองดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสภาพัฒนฯ ทั้ง ๘ – ๙ ฉบับ เราจะพบวาแตเดิมนั้นเราเนนในเรือ่งของ 

economic wealth เปนสําคัญ คือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  แตมันเปนการทําในขณะที่เราตอง

สูญเสียในเรื่องของ human wisdom เร่ืองของ social well being เร่ืองของ developmental 

wellness ตอนนี้ส่ิงตาง ๆ ไดออกมาแลว ไมวาจะเปนเรื่องของ pollution เร่ืองของสังคมที่เสื่อมทราม

ลงอันเนื่องมาจาก imbalance แตที่นาสนใจกวานั้น คือมันมีส่ิงที่เราเรียกวา governmental 

imbalance คือการปกครองการบริหารบานเมืองของเรานั้นยังมีประเด็นสําคัญในเรื่องที่ผมเรียกสรุป

ส้ัน ๆ วา clear care fair share  คือความเคลียรไมมี เพราะเราไมมี good governance ที่ดีพอใน

หลากภาคสวน เร่ืองของ caring society  ไมมีวันเกิดหรอกครับ เพราะวาสังคมไทยนั้นการกระจุกตัว
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ของความมั่งคั่ง การกระจุกตัวของอํานาจ การกระจุกตัวของโอกาสนั้นมีมากมายเหลือเกิน 

ขณะเดียวกัน fair กําลังถูกทาทายในเรื่อง double standard ในระบบยุติธรรมของเรา สังคมไทยนั้น 

fairจริงหรือเปลา  fairness มีจริงหรือไม พรอม ๆ กันนั้นการจะเกิดสังคม sharing society แบบในอดีต 

สังคมไทยเคยเอื้อเฟอเผื่อแผกันนั้นมันหดหายไปหมดแลว กลายเปนสังคมอุปถัมภ กลายเปนสังคมที่

เนนพวกพองเปนสําคัญ นี่คือ imbalance อันที่สามแต imbalance อีกอันหนึ่งนั้นเปน imbalance ที่

ใกลตัวแตไมเคยมีใครคิด คือประชาชนของเราภายใตบริบทของเรากระแสโลกาภิวัตนนั้น จริง ๆ แลว

จะตองเผชิญกับวัฒนธรรม ๔ วัฒนธรรมที่ปะทะอยูในตัวเขา ไมวาจะเปนวัฒนธรรมที่เรียกวา global 

culture หรือวัฒนธรรมที่เปนวัฒนธรรมสากล หรือ cosmo culture เชนเรื่อง human rights แต

ขณะเดียวกันมันมีวัฒนธรรมภายในประเทศเปนวัฒนธรรมวาดวยวัฒนธรรมของประเทศเราเองคือ 

national culture และวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขาอยู ทั้ง ๔ วัฒนธรรมนั้นถูกปะทะโดยไมรูตัว โดยเราไมมี

การบริหารการจัดการที่ดี วันนี้ผมคิดวาทุก ๆ ภาคสวนนั้น เราจะมองสังคมไทยเยาวชนไทยจากนี้ไป

ภายใตส่ือตาง ๆ ซึ่งมันมีมากขึ้น วัฒนธรรมตาง ๆ ที่ถูกปะทะกันอยางไมลงตัวนั้นเราจะจัดการ

บริหารจัดการในสวนนี้อยางไร เพราะฉะนั้นนี่คือ ๔ มิติในเรื่อง imbalance ที่ผมคิดวาภาครัฐตองเขา

ไปชวยดู โดยสรุปก็คือเราอยูที่ไหนนะครับ เรากําลังอยูในสังคมโลกที่กําลังเปน liquid phrase คือ

เปนโลกที่เลื่อนไหล เปนโลกที่มีความไมแนนอน เปนโลกที่ไมเสถียร แตพรอม ๆ กันนั้น state of 

nation ของเรากลายเปน nation ที่ totally imbalance ในหลากมิติตามที่ผมไดเรียนใหทราบ 

เพราะฉะนั้นเรากําลังเผชิญกับส่ิงที่ผมเรียกวาเปน disaster  disaster ในที่นี้คือ hyper conflict เกิด

มากมาย ไมใชเกิดเฉพาะในภาคใต มันเกิดเกือบทุกหยอมหญา เสื้อเหลือง เสื้อแดง ก็เปน

ปรากฏการณของ hyper conflict มันเกิด instability  เกิด insecurity ในบุคคล เพราะฉะนั้นภาครัฐ

จะรับมือกับส่ิงตาง ๆ เหลานี้อยางไร ขอซูมเขาไปในกลองดํานะครับวากลองดําเปนกลองดําที่สําคัญ

ที่ทาทาย ไมใชเพียงแต ก.พ.ร. แตทาทายภาครัฐที่จะบริหารจัดการกับประเทศไทยอยางไร ผมคิดวา

ในภาพรวมนั้นเราจะตอง realignment system อันนี้ใหม ทั้งเรื่องของ regime จะพัฒนาเรื่องระบบ

ราชการกับเร่ืองของประชาธิปไตยใหสอดคลองคูกันอยางไร ในเรื่อง development ใหเกิดการ 

balance กันในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ตัวทุนมนุษย ตัวของทรัพยากรอยางไร ในแง governmentality  

คือเร่ืองการบริหารการจัดการใหเกิด clear care fair share  อยางไร ในเรื่อง culture realignment 

จะทําใหวัฒนธรรมที่ปะทะกันนั้นสามารถลงตัวและสราง immune ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดอยางไร   

  ขอเขาสู public sector transformation เลยนะครับ ผมคิดวาเปนสิ่งที่พวกเราคงจะ

มีความเห็นพองกันวาจะทําอยางไรใหเกิด high performance government  เพราะ high 

performance government  เทานั้นที่จะชวยใหสังคมไทยหลุดพนออกจาก disaster ที่เกิดจากการ

เสียสมดุลในตัวเองในหลากมิติ ผมขอนําเสนอเปน ๔- ๕ bullet points สําคัญนะครับ ผมคิดวา

ภาครัฐจากนี้ไปภายใตโลกที่เลื่อนไหล จะตองเลนสองบทบาท เปน duo government เหมือนกับ
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ประชาชน ตอนนี้ทุก ๆ คนในที่นี้ตองเปน duo citizen คือเปนคนของโลกดวย และเปนคนของ

ประเทศดวย จะเปน duo government อยางไร ประการที่สอง คือภาครัฐจะตองทําหนาที่หนักขึ้น 

เพราะตองดู system failure ของทั้งระบบ และไมใช system failure ในประเทศไทยเทานั้น ส่ิงที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง ๆ แลวเกิดขึ้นในโลกดวย เพราะฉะนั้นจะเขาไปมีสวนใน global system 

failure นั้นไดอยางไร ในสวนที่สาม อยางที่บอกวาพอโลกมันเลื่อนไหล มันแตกเปนเสี่ยง ๆ กลายเปน

วาทุกคนมี self governance มันกลายเปน polycentric รัฐไมสามารถจะดึงมาเปน centralize อีก

ตอไป เพราะฉะนั้นเราจะอยูกับโลกใหมที่เปน multilayer polycentric network governance 

structure นี้ไดอยางไร ประการตอมา คือ ขอยืมคําของนักปราชญชาวฝรั่งเศส Michel Foucault  

ทานพูดถึง conduction of the conduct คือภาครัฐกลายเปน meta governance แตละคนมี self 

governance ภาครัฐจะเปน governance of the governance ไดอยางไร ประการตอมา คือในที่สุด

แลวรัฐทําอะไรก็ตามจะตองตอบโจทยนี้ คือจะ transform ตัวเองไปสูการเปน citizen center 

government อยางไร  

ขอไลทีละตัวนะครับ ผมคิดวา ก.พ.ร. ผลักดันมาโดยตลอด ในการเชื่อมโยง เพราะ  

ก.พ.ร. ในสวนหนึ่งมองสวนกลาง แตอีกสวนหนึ่งเริ่มลงไปที่ภูมิภาค ในที่ทองถิ่น เพราะฉะนั้นจึง เปน

การตอเชื่อมโยงระหวางชุมชน จังหวัด ประเทศไปถึงโลก บทบาทของภาครัฐในเรื่องของ duo 

government คือสวนหนึ่งจะไปเลนในเรื่องของ population government คือไปเลนเรื่อง micro 

politic ไปทําใหประชาชนกินดีอยูดีมีสุขไดอยางไร เพื่อจะ empower เขาใหมี self governance 

อยางไร นั่นคือเร่ืองของชุมชน อีกดานหนึ่งคือจะตองเลน global politic ไปเลนกับโลก เพราะวา

หลาย ๆ อยางเปนเรื่องของ global common เพราะฉะนั้นผลประโยชนของชาติจริง ๆ สวนหนึ่ง

ข้ึนอยูกบัวาผลประโยชนของโลกหรือขอตกลงตาง ๆ ที่เรามีกับเขาเปนอยางไร ในสวนที่สอง คือเร่ือง

ทฤษฎีของการแบงงานกันทําระหวางรัฐกับเอกชน เดิมเราใชทฤษฎีของ market failure วาอนัไหนรฐัทาํ

แลวลมเหลวก็ใหเอกชนทํา อันไหนรัฐทําไดดีก็ใหรัฐทํา แตตอนนี้แบงอยางนั้นไมไดเพราะวาโลกมัน

ไหลเยิ้มแลว มันเลื่อนไหล เพราะฉะนั้นจะตองมองอีกมิติหนึ่งวามีบางอยางที่ทั้งรัฐและเอกชนไม

สามารถทําไดเอง จะตองไปสูโลกเลย จะตองดูวาหลาย ๆ เร่ืองนั้นพวกเราขาราชการจะตองมีความ

เขาใจเรื่อง global governance, global collaboration, global coordination, global standard, 

global ethic หรือหลาย ๆ อยางมากขึ้น เพราะหลาย ๆ เร่ืองมันไป solve กันที่ขางบน หลาย ๆ เร่ือง

มัน solve กันที่ขางลาง คือระดับชุมชน เราอยูตรงกลางเราจะเลนบทบาทนี้อยางไร เพราะฉะนั้น

บทบาทของรัฐเดิมเราพูดถึง nation พูดถึง state, citizen, social, society มันเปนคําเกาแลว เดี๋ยวนี้

เขาพูดถึงเรื่องกลุมคนที่มีความหลากหลายเปน heterogeneous actors เปน non state actors เปน 

civil society เปนเรื่องประชาสังคม เปนเรื่อง community ตรงนี้ผมคิดวา ก.พ.ร. เทาที่ไดยินไดฟงมา

ก็พยายามจะปรับไปสูโครงสรางอันนี้ คือโครงสรางของ collaborative network โครงสรางที่เลนกัน
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ผาน PPP คือ Public Private Partnership โครงสรางที่เลนผาน third sector คือ empower ให 

NGO ไปทํางานเพื่อใกลชิดกับประชาชนมากกวาหรือในแงของการ encourage ใหภาคประชาชนกบั

ภาคเอกชนทํางานรวมกันผานสิ่งที่เราเรียกวา social enterprise  เพราะฉะนั้นรัฐในอนาคตหลาย ๆ 

เร่ืองนั้นจะตองตัดใจ empower ลงไปในระดับ self  governance โดยทําตัวเองเปน meta 

governance คือเปน last resource เวลาเขาทะเลาะกันเราถึงเขาไปเคลียร เราจะตองทํางานในเชิง

ของการเปนพี่เลี้ยง การเปนพี่ใหญของเขามากขึ้นอยางไร สุดทายก็จะตองกลับมาสูพื้นฐานของ

ความเปนรัฐ แตรัฐจะตองเปลี่ยนแปลงในบริบท แตเนื้อหาไมไดเปลี่ยน objective หรือ purpose ไม

เคยเปลี่ยน รัฐยังจะตองเปนเรื่องของ responsiveness ยังตองเปนเรื่อง efficiency  effectiveness 

transparency แตจะเปลี่ยนตัวเองอยางไรจาก rule base เปน result base มากขึ้น จากเดิมที่

แข็งตัวเปน conformity แบบ solid phrase ไปสูความ flexibility มากขึ้น เนนเรื่อง outcome มากขึ้น 

เนนในเรื่องจาก functional กลายเปนเรื่องของ agenda มากขึ้น แตเดิมมานั้นรัฐเปนคน lead ให

เอกชนตาม แตตอนนี้กลายเปนเอกชน lead รัฐจะเขาไป support อยางไร และสุดทายที่สําคัญคือ 

mindset ก็ตองเปลี่ยนนะครับ เดิมเคยมี Influent เคยมี enforcement เคยมี control ก็จะตองเปน

เร่ืองของ empowerment เร่ืองของ people engagement เร่ืองของ people participation มากขึ้น 

จุดสุดทาย คือรัฐจะตองทําอยางไรที่จะตอบโจทยนี้ ตัวเองจะตองเคลียรตัวเองในทุก ๆ ระดับต้ังแต

ระดับ governance คือระดับ governing ไปสูระดับของการชี้นําทิศทางการไปของประเทศคือ 

directing เร่ืองของการ manage ใหมันเกิดคือ managing รายละเอียดคงจะไมพูดถึง ทั้งหมดแลว

ผมคิดวาเราจะตอบโจทยไดวาตัวเราเองจะตองไปสู high performance government นั่นหมายถึง

วาในระดับ governing ภาครัฐจะตองตอบโจทยใหประชาชนไดวาเรา clean and clear อยางไร ใน

ขณะเดียวกันสิ่งที่เราเขาไป facilitate เขา ชี้นําเขา เรา shape and sharpen หรือเปลาเรา shape 

strategy ของประเทศในทิศทางที่มันสอดรับกับความตองการที่แทจริง และสอดรับกับเงื่อนไขที่

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ทายที่สุด คือเร่ืองของการบริการประชาชนหรือการทําใหเกิด care and 

share เปนหัวใจสําคัญ เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่ผมคิดวาเปนการกลาวเปดนําเพื่อไปสูการ

ปรับเปล่ียนบทบาทภาครัฐ เพื่อไปสูการปรับเปล่ียนในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต

ครับ ขอบคุณครับ  

 
ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  :   

ตองขอบคุณทานสุวิทยนะครับ เราจะปรบมือใหทานสักรอบไหมครับ ก็ชี้ใหเห็นนะ 

ครับวา โลกในปจจุบันนี้เหมือนของเหลว แลวก็ไหลเทไปเทมากระฉอกหกรดประเทศไทยบางก็หลาย

เร่ืองเหมือนกัน เปนน้ํารอนบาง น้ํากรดบาง น้ําหอมบาง ประเทศไทยเราก็อยูในชวงที่ imbalance 

เอียงกะเทเร เดี๋ยวก็ไหลหก บทบาทของภาครัฐจะทําอยางไร จะเช็ด จะลาง จะประคับประคอง
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อยางไร ตรงนี้ผมคิดวาขอขยับมาที่ทานเลขาธิการ ก.พ.ร. ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทานอาจารยทศพร

เลยครับ 

    
รศ.ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ  :   

ขอบคุณครับทานอาจารยปณรส ทานผูมีเกียรติและเพื่อน ๆ ขาราชทุกทาน วันนี้ผม 

ควรจะตองเปนคนที่พูดนอยที่สุดในเวทีนี้ และจะพยายามพูดใหส้ันที่สุด แตคร้ันจะไมพูดก็จะทําให

ไมเห็นทิศทางที่เราจะเดินกันตอไปในการพัฒนาระบบราชการ ในสวนของผมจะใหทานเห็นภาพกัน

อีกทีวาตอนที่เราปฏิรูประบบราชการเมื่อป ๒๕๔๕ เราพยายามนําเรื่องธรรมาภิบาล เร่ืองบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีมาใช  ซึ่งอยูในมาตรา ๓/๑ ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน และมี

การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม เหลานี้คือการปรับคร้ังที่หนึ่ง เพื่อเปนการเตรียมโครงสราง

พื้นฐานตาง ๆ แตส่ิงสําคัญที่สุดคือวันนี้เรารอการปรับคร้ังที่สอง ปรับเพื่อรองรับอนาคตตอไป เปน

เร่ืองที่ยากและมีความละเอียดออนมากกวาเดิม โจทยใหญในการปรับคร้ังที่สอง คือเราจะตองมา

ทบทวนตัวเองในภาครัฐวา เราเหลืออะไรจะตองทําบาง และสิ่งที่เราควรจะตองทําในอนาคตคืออะไร 

ประเด็นที่สําคัญก็อยางที่ทานองคมนตรีไดอธิบายใหฟงเมื่อเชา หรือเมื่อกี้ก็ไดยินทานอาจารยสุวิทย

พูดถึง โจทยสําคัญ คือโลกในอนาคตที่เราเผชิญอยูเปนโลกที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น ปญหาก็

ใหม เราไมเคยมีความรูที่จะจัดการกับส่ิงตาง ๆ เหลานั้นไดอยางสมบูรณแบบ ดวยเหตุดังกลาว จะมี

ใครจัดการปญหาสลับซับซอนนั้นแตเพียงผูเดียวคงเปนไปไดยาก การจะบริหารประเทศไทย บริหาร

โลกแหงการเปลี่ยนแปลงได เราตองรวมมือกันหลาย ๆ ฝาย นั่นคือส่ิงที่เปนโจทย ส่ิงที่เราจะตองเดินตอ 

คงไมใชมีแคธรรมาภิบาลหรือ good governance แตจะทําอยางไรจึงจะมีการบริหารบานเมืองใน

ลักษณะของการมีสวนรวม รวมกันระหวางภาครัฐ และคนที่ไมใชภาครัฐ ภาครัฐก็มีต้ังแตราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรของรัฐรูปแบบอื่น แคนี้

ผนึกกําลังกันก็เปนเรื่องที่ยากแลวสําหรับประเทศไทยในเรื่องของการบูรณาการ เราจะตองพยายาม

ประสานความรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ ในสังคมอีก ไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โจทยใหญ

ในขณะนี้คือเราจะผนึกกําลัง เราจะบูรณาการกัน จะทํางานลักษณะรวมมือกันเปนเครือขาย เพื่อให

สามารถแกไขปญหาของประเทศหรือเดินหนาไปอยางมั่นคงยั่งยืนตอไปนั้นจะทําไดอยางไร นี่คือ

โจทยของการปฏิรูปภาครัฐและประเทศไทยในระยะตอไป  

    ถาจะมองภาพอยางอาจารยสุวิทย เราเริ่มเห็นแลววาขณะนี้เหมือนเรามีรัฐบาลโลก 

โลกนี้รวมกันเปนหนึ่งเดียว เรามีขอตกลงนานาชาติที่รัฐไทยพึงจะตองปฏิบัติตาม ไมวาจะเปนขอตกลง 

ไซเปรส UN Convention Against Crime รัฐไทยจะตองดําเนินบทบาทภาครัฐตามที่ตกลงเอาไวกับ

สากลนานาชาติ มิเชนนั้นก็ไมมีใครที่เขาอยากจะคบหาสมาคมกับประเทศไทย นั่นคือโจทยหนึ่งที่เรา

จะตองใชในการทบทวนบทบาทภาครัฐ โจทยประการที่สอง อยูในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนด
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นโยบายของรัฐไทยในหมวดที่ ๕ ในนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มีมากมายที่รัฐไทยจะตองเขาไป

ดําเนินการ มีบางมาตราที่จะตองหยิบยกขึ้นมา โดยเฉพาะมาตรา ๘๔ ที่บอกวาสิ่งที่รัฐไทยจะตองทาํ

ไมไดหมายความเสมอไปวาองคกรภาครัฐจะเปนผูดําเนินการ ในมาตรา ๘๔ บอกวาอะไรก็ตามที่

ระบบตลาดหรือภาคเอกชนสามารถทําไดเราควรใหเขาทํา มาตรา ๘๗ บอกวาอะไรก็ตามที่ภาค

ประชาชน ภาคประชาสังคมทําได ภาครัฐควรจะทําใหนอยลง ในนั้นใชคําวา ใหภาคประชาชนเขามา

จัดทําบริการสาธารณะแทนภาครัฐดวยซ้ําไป แลวเหลืออะไรที่ใหภาครัฐทําก็ตองทําใหดี ในมาตรา 

๗๘ บอกวาสิ่งที่เหลือที่เราจะตองทําและเปนสิ่งที่ปลอยใหคนอื่นทําไมได ซึ่งเปนหนาที่แท ๆ ของ

ภาครัฐ ตองทําใหดี ตองมีธรรมาภิบาล เหมือนที่ทานองคมนตรีไดอธิบายในชวงเชา นี่คือเจตนารมณ

ที่เราคงจะเดินไปในจุดนี้  

    คําถามคือ ในการปฏิรูปรอบที่สอง ที่เราจะตองชวยกัน ซึง่ไดเขยีนไวต้ังแตป ๒๕๔๕ – ๔๖ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา ๓๓ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ในมาตรานี้บอกใหพวกเราทุกคนไปทบทวนตัวเอง ระยะเวลานั้นไมไดกําหนด แต 

ก.พ.ร. คงจะเสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดเร็ว ๆ นี้วาเราคงจะตองทบทวนตัวเราเองทุก ๆ ๕ ป ๕ ปก็ไม

แนวาจะทันกับโลกของอาจารยสุวิทยหรือเปลาเพราะวาโลกเปลี่ยนไวมาก แตอยางนอยตองทบทวน

กันตลอดเวลา อาจจะทบทวนใหญ ๕ ปคร้ัง เหมือนที่อาจารยปณรสพูดถึง เรามาดูกันสักทีวาสิ่งที่เราทํา  

เราทําในสิ่งที่ควรจะทําไหม do the right thing หรือไม ฉะนั้นเราคงตองมาทบทวนตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง

ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชกฤษฎีกาฯ นอกจากนั้นตอนที่เราทําแผนยุทธศาสตรรวมกัน มีประเด็น

ยุทธศาสตรที่ ๓ เราอยากจะปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม เรา

เขียนไวในยุทธศาสตรของเราที่จะรวมกันทําใหเกิด right sizing ข้ึน ในชวงที่ผานมาทานอาจารยบวรศกัดิ์

ในฐานะกรรมการ ก.พ.ร. ก็มาชวนวาถึงเวลาแลวที่เราคงจะตองปรับเปลี่ยนประเทศไทย ทางสถาบัน

พระปกเกลาก็เตรียมที่จะปฏิรูปการเมือง ชวน TDRI มาเปน partner ปฏิรูปเศรษฐกิจ ชวน ก.พ.ร. ทาํ

โครงการปฏิรูปภาครัฐ ใหเดินคูกันไปในการปฏิรูปหลาย ๆ อยางในบานเมือง อันนี้ก็เปนสไลดที่อยูใน

โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. template นี้จะเห็นไดวาเราพยายามที่จะ define วาสิง่ที่

ภาครัฐควรจะตองทํามีอะไรบาง อะไรที่ควรจะเลิกก็เลิก อะไรที่จะตองทําก็ตองมาคิดดูวาที่ภาครัฐจะ

ทําจะทําอยางไร บางเรื่องเปนเรื่องที่ปลอดการเมือง ก็ตองจัดเปนองคกรในลักษณะที่ปลอดการเมือง 

เปนองคกรของรัฐที่มีความเปนอิสระ ก็ตองจัดงานในลักษณะแบบนั้น เชน ทีวีสาธารณะก็จะจัดใน

รูปแบบของไทยพีบีเอส หรือเร่ืองประกันภัยก็จัดในอีกรูปแบบหนึ่ง เปนตน ถาเปนภารกิจอยางอื่นที่

ภาครัฐตองทําและตองใชนโยบายทางการเมืองก็ตองมาจัดรูปแบบกัน สวนจะปรับเปนอยางไร 

อาจารยนครินทรจะเลาใหพวกเราฟงตอไป แตที่สําคัญกวาคืองานที่จะผองถายใหหลาย ๆ  ภาคสวนเขามา 

รวมในการบริหารบานเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะดูวาบทบาทของภาครัฐควรจะมีมากนอย

แคไหน เพราะแนวความคิดก็สวิงไปสวิงมาอยูตลอดอยางที่อาจารยสุวิทยบอก ชวงหนึ่งเปนยุค neo 
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classic economic ก็บอกตองใหภาครัฐมีบทบาทใหนอยที่สุด คือ state minimalism ใหกลไกตลาด

เปนคนทํา อีกยุคหนึ่งเปนยุค welfare state  ยุครัฐสวัสดิการก็บอกรัฐจําเปนตองดําเนินการหลาย ๆ 

เ ร่ืองเพื่อดูแลสังคม  บําบัดทุกข บํารุงสุข ดูแลความเปนธรรมในสังคม  จัดสวัสดิการสังคม 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวในลักษณะที่เปน  welfare State คอนขางมาก ยุคปจจุบันหลังจากมี 

economic crisis เราไดยินคําวา state capitalism มากขึ้น เราเริ่มเห็นการโตแยงทางดานความคิด

ในหลายประเทศที่พัฒนา มีหนังสือเลมหนึ่งเขียนเรื่อง Asia Miracle วา ไตหวัน เกาหลี พัฒนาขึ้นมา

ไดเพราะภาครัฐเขาไปเปนคน manage ระบบเศรษฐกิจ เปนคน manage บานเมืองใหเติบโตขึ้นมา 

ซึ่งขัดกับความคิดเดิม ๆ ในเรื่องของ state minimalism สไลดแผนนี้ชี้ใหเห็นวากิจการสําคัญ ๆ 

หลาย ๆ อยางถูกดําเนินการโดยภาครัฐ ไมวาจะเปนเรื่องการบริหารทรัพยสิน เร่ืองชิปปง เร่ืองพลังงาน 

เร่ืองเทเลคอม ภาครัฐเปนคน manage ทั้งสิ้น ตรงนี้ reflex ใหเห็นเรื่อง state capitalism ฉะนั้นเรา

ตองดูใหดีวาสําหรับประเทศไทยบทบาทภาครัฐเร่ืองอะไรที่รัฐยังตองเขาไปทําอยู เร่ืองอะไรที่จะตอง

ถอนตัวออกมา โจทยนี้ยากมากนะครับ นอกจากนั้นเราพูดกันวาเราคงตองเพิ่มอํานาจประชาชน   

ลดบทบาทภาครัฐ ใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทมากขึ้น เร่ือง people empowerment และให

กลไกตลาดทํางาน สําหรับเทคนิค เครื่องมือ วิธีการนั้น อยูในสไลดแผนนี้ มีวิธีการตาง ๆ มากมายที่

แตละโรงเรียนความคิดไดเสนอวิธีการวาจะทําอยางไร แตปญหาคือจะทําอะไร ภาครัฐไทยควรจะมี

บทบาทแคไหน โจทยนี้ยากกวา ส่ิงที่ผมจะกราบเรียนคือโจทยนี้ไมใชเปนเรื่องที่เราจะมานั่งปวดหัว

กันแตเฉพาะประเทศไทย หลาย ๆ ประเทศขณะนี้กําลังทําเรื่องนี้อยู เชน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ   

กอรดอน บราวน ไดกําหนดนโยบายการปฏิรูประบบราชการออกมา แลวก็พบปญหาเหมือนกับเรา

ความคิดสวิงไปสวิงมาวาบทบาทภาครัฐควรมีมากหรือควรถอย less hand หรือ withdraw ออกมา 

จุดที่เขาสรุปคือ ภาครัฐจะตองมีความยืดหยุน มองในเชิงยุทธศาสตรใหมากขึ้น ปรับตัวตลอดเวลา 

เพราะมันไมมีคําตอบถูกหรือผิด สิ่งสําคัญคือส่ิงที่รัฐบาลเลือกที่จะทํานั้นรัฐไดทําอยางมีประสิทธิผล

หรือเปลา ถาทําไดอยางไมมีประสิทธิผลจงอยาทํา ฉะนั้นตรงนี้เปนหัวใจที่เราจะตองมาพิจารณา

รวมกัน  รวมทั้งเทคนิควิธีตาง ๆ ดวย  

    สุดทาย ตองขอเชื้อชวนทุกทานทั้งที่อยูในภาครัฐและไมใชภาครัฐ มาคิดกันวา

ภาครัฐของเราควรจะทําบทบาทอะไร มากนอยแคไหน ทานที่อยูในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน คงตองมาทบทวนเชนเดียวกันวามีอะไรที่เราควรจะเลิกทํา อีกสักครูทานอาจารยบวรศักดิ์คง

จะพูดเรื่องกฎหมายวามีอะไรที่ควรจะ deregulate เราออกระเบียบมาควบคุมธุรกิจเขามากเกินไป 

ทําใหมีอํานาจมากไปหรือเปลา จะตองถอยออกมาอยางไร มีอะไรที่เราจะโอนถายใหภาคสวนอื่น ๆ 

ไดบางไมวาจะเปนทองถิ่น เอกชน ชุมชน ประชาสังคม พวกนี้ลองคิดและทบทวนกันดูเพื่อเอากําลัง 

เอาสมอง เอาเวลาของพวกเรามาทําในสิ่งที่เปน core function ส่ิงที่เปนภารกิจของเราที่บานเมือง

กําลังรอพวกเราซึ่งเปนภาคราชการดําเนินการอยู ขอใหตรงนี้เปนโจทยที่เราจะตองทํารวมกัน ฉะนั้น
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ในชั้นนี้อยากจะเชื้อเชิญทุกทานที่อยูในภาครัฐและไมใชภาครัฐ จากนี้ไปคงมีกระบวนการทั้งงานวจิยั 

งานประชุม work shop เพื่อที่จะมาขบคิดโจทยตรงนี้สําหรับประเทศไทยครับ ผมคงขอเวลาสั้น ๆ 

เพียงเทานี้กอนครับทานอาจารยปณรส 
 
ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  :   

ขอขอบพระคุณดร.ทศพร ขอเสียงปรบมือใหทานสักนิดครับ คงจะเห็นนะครับวา 

ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความทาทายที่สับสนวุนวายและรุนแรง ภาครัฐจะตองพิจารณาตัวเอง

วาเราจะตองปรับบทบาท ปรับภารกิจอะไรจึงจะเรียกวาเปนการเลือกทําในสิ่งที่ถูก ถาเราเลือกทําใน

ส่ิงที่ถูกแลว ก็เชื่อวาเราจะเปนสวนที่มีคุณคาของสังคมนะครับ ส่ิงที่จะเชิญชวนทานมองตอไปก็คือ

การจะปรับบทบาทภารกิจภาครัฐไดนั้น ตองพิจารณากันในเรื่องเงื่อนกฎหมายดวย ประเด็นเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวของวาอะไรที่อาจจะเปนอุปสรรคในการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ หรืออะไรที่เปน

เร่ืองที่เราควรจะทําในการปรับบทบาทภารกิจของภาครัฐ ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญทาน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา และราชบัณฑิตดวยนะครับ ทาน ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ครับ 

     
ศ.ดร. บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  :   

ขอบพระคุณมากครับทานอาจารยปณรส ทานผูมีเกียรติครับ เรามาพูดถึงเรื่องปรับ 

บทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย ๗ ปหลังจากปฏิรูปราชการในยุครัฐบาลทักษิณ ๑ 

อีกครั้งหนึ่ง ถามวามีความจําเปนที่จะตองพูดเรื่องการปรับบทบาทภาครัฐและกฎหมายเพราะอะไร 

สําหรับทานอาจจะมีคําตอบอยางหนึ่ง แตสําหรับผมนั้นความขัดแยงในวันนี้ระหวางคนเสื้อเหลือง

และคนเสื้อแดงเปนผลโดยตรงจากการที่รัฐไทย ซึ่งรวมทั้งฝายการเมืองและฝายระบบราชการประจํา

และภาครัฐทั้งหมด เชน รัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ไมสามารถปรับตัวใหทําบทบาทที่ควรจะเปนของ

ภาครัฐได เราจึงเห็นความขัดแยงซึ่งยังไมรูจะจบลงอยางไรในวันนี้ ถามวาทําไมผมถึงมองอยางนี้ 

คําตอบคืออยางนี้ครับ ถาเราจะดูเร่ืองการปรับตัวของระบบราชการไทยและระบบกฎหมายไทย

ยอนหลังไปในอดีตเราจะพบวามันจะมีชวงใหญ ๆ ที่เปนหวงกอใหเกิดการปรับตัวขนานใหญทั้งใน

ระบบราชการและกฎหมายอยู ๓ ชวง  

     ชวงที่ ๑ คือชวงยุคอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน เปนชวงเราใหความสําคัญกับ

ความอยูรอดของรัฐจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนพมาในตอนตน ตอมาก็มี

สงครามกับเวียดนาม กับกัมพูชา เหลานี้ เปนตน ทานจะเห็นวาจากการที่จําเปนจะตองให

ความสําคัญอยางนี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงคิดกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง ต้ังระบบศักดินา

ข้ึนมาคุมกําลังคน จัดระบบราชการแบงเปนสมุหนายก สมุหกลาโหม แลวก็ใหทั้ง ๒ หนวยนัน้แบงกนั

คุมหัวเมืองฝายเหนือ ฝายใต เปนทั้งทหารทั้งพลเรือนในเวลาเดียวกัน การจะยกเมืองไหนขึ้นเปน
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เมืองเอก เอายุทธศาสตรการรักษาความอยูรอดของชาติเปนหลัก นครราชสีมาเปนเมืองโทมาตลอด

ต้ังแตยุคพระนเรศวร พอมาถึงรัชกาลที่ ๓ สงครามกับพมาลดลงแลว ไปเปนสงครามกับเวียดนาม

แทน เมืองนครราชสีมาถูกยกขึ้นเปนเมืองเอก นี่คือยุคแรก ระบบราชการและกฎหมายถูกออกแบบ

เพื่อรักษาความอยูรอดของชาติจากภัยคุกคามภายนอก  

     ชวงที่ ๒ เปนยุคที่มีการปรับตัวขนานใหญสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ ๕ อันเกิดจากภัยของ

มหาอํานาจในการลาอาณานิคม และเกิดจากการทําสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. ๒๓๙๘ ที่สถาปนา

ระบบการคาเสรีคร้ังแรกในรัฐไทยขึ้น ทําใหประเทศอีกสิบกวาประเทศเขามาใชสิทธิตามสนธิสัญญา    

บาวริ่ง ซึ่งกอนหนานั้นเปนการคาแบบผูกขาด คนฝรั่ง คนแขก คนจีน คนญวน ซื้อของตรงจากคน

ไทยไมได ตองซื้อของจากพระคลังสินคา สนธิสัญญาบาวริ่งบอกวาตอไปนี้ซื้อขายของโดยตรงกับคน

ไทยได เปนการดึงรัฐไทยเขาไปสูเศรษฐกิจเสรีเปนครั้งแรก เพราะฉะนั้นการปรับตัวในสมัยรัชกาลที่ 

๔ ที่ ๕ เปนการปรับอยางยิ่งใหญสองดาน ดานที่หนึ่ง ปรับเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามอาณานิคม 

ดานที่สอง ปรับเพื่อจะรับกับโลกาภิวัตนยุคแรกที่เขาไปเปน free trade เปน free trade agreement 

ที่เชื่อมกับโลกเปนครั้งแรก ในทางระบบเศรษฐกิจนั้นพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเลิกทาส เลิกไพร 

ดวยเหตุที่วากําลังคนตองเอาไปทํามาหากินเลี้ยงตัวเองถึงจะได ป ๒๔๑๗  ทรงเลิกทาส ป ๒๔๔๔ 

ทรงเลิกระบบไพรทั้งหมด พระองคทรงใหกรรมสิทธิ์แกคนไทยเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรชนชาติ

ไทย มีการออกกฎหมาย ออกโฉนดที่ดินเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะในระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาดนั้นคนที่ไมใชเจาของปจจัยการผลิตเขาจะไมทําเต็มที่ เร่ืองนี้เปนการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวม

อํานาจจัดการทรัพยากรทั้งหมดจากที่อยูที่เจาเมืองตาง ๆ เมืองเหนือ เมืองนครศรีธรรมราชเขามาไว

ที่กรุงเทพฯ   ต้ังกรมปาไม ต้ังหนวยงานตาง ๆ ข้ึนมาดูแล ในดานความมั่นคงนั้นพระองคทรงปรับ

ระบบขุนนาง กินเมืองเปนขาราชการกินเงินเดือน ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนมาเก็บภาษีอากร 

แทนที่จะใหเจาเมืองกินเมืองอยางเดิม ก็ทรงเก็บภาษีอากรเขามาที่รัฐแทน และทรงสงขุนนางออกไป

ปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล ใหกินเงินเดือนแทน พระองคทรงเปลี่ยนระบบขุนนางกินเมืองเปน

ระบบขาราชการกินเงินเดือน และรัชกาลที่ ๗ ทรงตั้งระบบคุณธรรมขึ้นในป ๒๔๗๑ ในระบบราชการ

สวนกลาง หลังจากที่มีคนกราบบังคมทูลใหทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่เรียกวา Absolute 

Monarchy ไปเปน Constitutional Monarchy นั้น ทรงมีพระบรมราชาธิบายแถลงการณแกไขการ

ปกครองแผนดินวา เมืองไทยยังเปน Constitutional Monarchy ไมไดหรอก เพราะในเสนาบดีสภาที่

พระองคทรงตั้งขึ้นมา พระเจาแผนดินพูดอะไรก็เออ ๆ คะ ๆ กันหมด ไมมีธรรมเนียมที่จะมานั่งถกนั่ง

เถียงกันเหมือนฝรั่ง แลวคนก็ไมรูเร่ือง รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นวาคงจะตองทํา government reform จึง

ทรงตั้งกระทรวงขึ้นมา ๑๒ กระทรวง เปนกระทรวงรากฐานจนถึงทุกวันนี้ ผมกราบเรียนเลยนะครบัวา

ต้ังแตป ๒๔๓๕ มาจนถึงวันนี้เปลี่ยนจํานวนกระทรวง เปลี่ยนจํานวนกรมเทานั้น แตรากของระบบ

ราชการยังอยูตรงนั้น แลวพระองคก็ทรงปรับระบบราชการบริหารสวนภูมิภาค เลิกระบบเจาเมือง 
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เมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา ที่มีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต้ังเปนมณฑล

เทศาภิบาล เปลี่ยนระบบนายบาน กํานัน ที่แตเดิมชาวบานเลือกขึ้นมาตามที่เจาเมืองอยากได เปน

กํานัน ผูใหญบาน ที่ใหชาวบานเลือกภายใตการดูแลของยกกระบัตรที่สงไปจากกรุงเทพฯ  ทั้งหมดนี้

รวมทั้งการผนวก ทานทรงเลิกประเทศราช เมืองที่เคยเปนประเทศราช เชน เชียงใหม กท็รงเอามาเปน

สวนของราชอาณาจักรไทย กระบวนการทั้งหมดนี้ผมเรียกวาเปนกระบวนการสราง ๒ ส่ิง  หนึ่ง คือ

สรางระบบเศรษฐกิจใหเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่จะไปเชื่อมกับโลกภายนอกไดที่ตามสนธิสัญญา  

บาวริ่ง  สอง คือ การสรางรัฐชาติที่เรียกวา state building หรือ national state ของดอกเตอรสุวิทยนี่

แหละ รัชกาลที่ ๖ ทานทรงมาเติมส่ิงที่เรียกวา nationalism ลงไป เพราะรัชกาลที่ ๕ ทานเสด็จ

สวรรคตไปกอน ราชการไทยก็ impact มาตั้งแตบัดนั้นจนถึงบัดนี้ ถาพูดในเรื่องโครงสรางไมมีอะไร

เปลี่ยนนะ วันนั้นถึงวันนี้ไมมีอะไรเปลี่ยนเลย  

     ชวงที่ ๓ บทบาทของระบบราชการและกฎหมายที่มันตอบสนองคือยุคสงครามเย็น

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มหาอํานาจไปตกลงแบงเขตอิทธิพลกันที่คาบสมุทรดาลตา และในเวลา

เดียวกันก็ต้ังองคกรโลกบาลขึ้นมาคือ  IMF, World Bank, GATT เราก็เขาไปสูสงครามเย็นนี้โดยอยู

ฝายโลกเสรี ในยุคสงครามเย็นนี้เราเขาไปรวมกับสหรัฐอเมริกา ก็มีการตั้งนาโต ซีโตอะไรขึ้นมา ทาน

จะเห็นไดในเวลานั้น ถาดูบทบาทรัฐ ระบบราชการทหารเจริญรุงเรืองเฟองฟูเปนอันมาก จํานวน

ทหารเพิ่มข้ึน งบประมาณทหารมีมากขึ้น ขณะเดียวกันเราไดเขาไปสูระบบการพัฒนาแบบที่ตองมี

แผนพัฒนา จอมพล สฤษดิ์ ตองตั้งสภาพัฒนฯ ข้ึนมาเพื่อจะเก็บตัวเลข และทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ไปกูเงินมาจาก World Bank แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕ เปนแผนที่วาดวยไป

หาสตางคมาแลวจะเอาสตางคมาใชอยางไร ไมอยางนั้น World bank ไมใหกู แผนนั้นจึงเปน public 

expenditure plan และชัดเจนวายุทธศาสตรการพัฒนาในชวงที่ ๓ นี้เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่

สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองใชทุนมหาศาลจากตางประเทศ นําเขาเงินตรา

ตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทย ผลิตสินคาหรือบริการแลวสงออกไปขายตางประเทศเพื่อเอา

เงินตราเขาประเทศ มีการออกกฎหมายชวงนี้หลายฉบับ ทั้งกฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายคืน

ภาษีการคาเวลานั้นยังไมเปนภาษีมูลคาเพิ่ม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เปนยุทธศาสตรที่

ชัดเจนวาเราไมสนใจ SME เราไมสนใจคนจน พอมาถึงชวงที่ ๔ คือยุคโลกาภิวัตนที่เปนอยูทุกวันนี้ 

ผมยังไมเห็นการปรับตัวของระบบราชการและกฎหมายไทยชัดเจน  แตเห็นสิ่งที่พัฒนาการขึ้น

หลังจากสงครามเย็นหมดไป ในราวป ๒๕๒๓ เมื่อมีคําสั่ง ๖๖/๒๓ ออกมาทําใหคนที่เขาปากลับ

ออกมาเปนรัฐมนตรีกันหลายคน โลกมีอุดมการณเดียวอยางที่ดอกเตอรสุวิทยพูด แตรัฐไทย ระบบ

ราชการไทย กฎหมายไทย ยังคงเดิมหมดทุกอยาง ผลที่เกิดขึ้นจะอานตัวเลขใหทานฟงแลวทานจะ

ตกใจ จากการพัฒนาที่ผานมาในชวงที่ ๓ ในป ๒๕๔๙ คนไทยที่รวยที่สุด ๒๐% ดานบนของประเทศ เปน

เจาของรายได ๕๖.๒๙% คนจนที่สุดของประเทศ ๒๐%สุดทายเปนเจาของรายไดประชาชาติ 
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๓.๘๔% ในขณะที่ป ๒๕๑๘ คนจนที่สุด ๒๐% สุดทายนั้นเปนเจาของรายไดประชาชาติ ๖%  เอาคน 

๖๐% ทั้งประเทศมารวมกันรายไดประชาชาติของคน ๖๐% ทั้งประเทศนี้เปนจํานวน ๒๕% ในขณะที่

คน ๒๐% ดานบนเปนเจาของรายไดประชาชาติกวาครึ่ง มาดู asset  ทาง TDRI ทําออกมา สินทรัพย

รวมทั้งประเทศนั้นคน ๖๐% เปนเจาของสินทรัพย ๑๓% ขณะที่คน ๒๐% ของประเทศเปนเจาของ

สินทรัพย ๖๕% นี่คือผลของการพัฒนา และถามวา ๒๐% อยูตรงไหน ๒๐% นั้นคือคนเสื้อเหลืองที่

เห็นอยูวันนี้ ๖๐% อยูตรงไหน ๖๐%นั้นก็คนเสื้อแดงที่เห็นอยูวันนี้ และถามตอไปวาในยุคที่โลก

เปลี่ยนไปคือมีโลกาภิวัตน มีอุดมการณเดียว ที่อาจารยสุวิทยทานเรียกวา กระแสประชาธิปไตย 

democratization เพิ่มข้ึน รัฐไทยเปลี่ยนอะไรบาง ระบบราชการไทยเปลี่ยนอะไรบาง ป ๒๕๔๕ 

พยายามจะเปลี่ยน แตก็แคเปลี่ยนโครงสรางเปน ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ กวากรม แลวทานเลขา ก.พ.ร. 

พยายามเปลี่ยนกระบวนการ ออกพระราชกฤษฎีกามา แตวามันยังไปไมถึงไหนครับ เพราะวาระบบ

ราชการยังอยูแบบเดิม กฎหมายอยูแบบเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งตอไปนี้คือส่ิงที่เกิดขึ้นหลัง ป ๒๕๒๓ 

แลวรัฐไทยยังไมไดตอบคําถามนั้น คือ หนึ่ง หลังป๒๕๑๘ สังคมไทยเปลี่ยนมาก เมื่อกอนนั้นรัฐเปน

ตัวชี้นําสังคมตลอด แตวันนี้อํานาจกระจายตัว เพราะเรามีภาคธุรกิจเอกชนที่ยิ่งใหญข้ึนเปนอันมาก  

ขนาด ๒๐% สามารถเปนเจาของรายไดประชาชาติ ๕๖% เปนเจาของ asset ต้ัง ๖๕% ของประเทศ 

มันก็ข้ึนมาคานอํานาจระบบราชการที่เคยเปนเสาหลักเสาเอกอยูแตเดิม ประการที่สอง คนชั้นกลาง 

เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมหาศาล ๑๔ ตุลาคม ความจริงแลวมันไมใชความเคลื่อนไหวที่คนชั้นกลางมี

บทบาทมากหรอก พฤษภาคมทมิฬคนชั้นกลางมาแลว แตเมื่อป ๒๕๔๘ - ๔๙ เปนตนมา คนเสื้อ

เหลืองคือคนชั้นกลางทั้งนั้น คือคนที่จายเงินมารวมชุมนุมเองแลวเอาเงินมาชวยการตอสู คนจนเวลา

นี้อยางที่ผมกราบเรียนแลวไมตองบอกตัวเลข NGO ส่ือ ทั้งหมดนี้เปนอํานาจใหมที่เกิดขึ้นใน

สังคมไทย แตทั้งหมดนี้ระบบราชการและกฎหมายไทยไมเคยมียุทธศาสตรที่จะปรับปรุงอะไรเลย ถา

ดูภาพรวมของโลก เราจะเห็นวาโลกเปลี่ยนบทบาทรัฐไปเรื่อย ๆ ยุคแรก สมัย อดัม สมิทธ ออกมาพูด

ใหม ๆ เขาบอกวารัฐตองเปนเพียงผูสรางกฎเกณฑใหเอกชนแขงขันกัน รัฐเปนผูรักษากติกา เขาเรียก

รัฐในฐานะกรรมการ ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็บอกวารัฐรักษากติกาอยางเดียวไมไดแลว มี

ความไมเปนธรรมในสังคมมากมาย รัฐตองลงไปแทรกแซงคุมครองผูออนแอเปนรัฐสวัสดิการ อีกดาน

หนึ่งรัฐตองเอาเงินไปใชในระบบเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐจึงเปนผูกระทําทางเศรษฐกิจ 

รัฐวิสาหกิจจึงเพิ่มข้ึนตรงนี้ ตอมาก็มีการประชุม คุยกันในบรรดานักเศรษฐศาสตรทั้งหลาย ก็บอกวา

รัฐตองถอยมา รัฐจึงตองลดบทบาท deregulate, privatize รัฐไทยตามมาถึงตรงนี้เทานั้น แตยุคที่ส่ี 

เขาบอกวารัฐตองเปลี่ยนแลว เขาในที่นั้นมีผมดวยคนหนึ่ง เนื่องจากแรงกดดันจากภายนอกประเทศ

ที่เปนโลกาภิวัตน แรงกดดันจากธุรกิจเอกชนมหาศาลขางใน แรงกดดันจากภาคประชาสังคมกลุม

ตาง ๆ และสื่อ เขาไมตองการรัฐที่เปนรัฐคุณพอรูดี ที่ทานปลัดกระทรวง ทานอธิบดี ทานรัฐมนตรี 

ทานคณะรัฐมนตรีมาเที่ยวชี้วาเธอตองทํานั่น เธอตองทํานี่ เธอตองทําโนน เขาตองการรัฐที่เปนคน

กลาง คนกลางที่สามารถพูดคุยกับระหวางประเทศที่จะตั้งกติกาที่เหมาะสมสําหรับคนภายในของเรา
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ได เขาตองการรัฐที่เปนคนกลางที่จะคุยกับภาคธุรกิจเอกชนไดวา you จะเอาอยางไร คุยกับภาค

ประชาสังคม คุยกับภาคตาง ๆ ได คําถามคือ แลวกฎหมายไทย ระบบราชการไทยไปถึงไหน ผมตอบ

ไดเลยวาไมไดไปถึงไหน เพราะระบบราชการเราถูกออกแบบมาสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อที่จะตอบโตกับ

การรุกรานของอาณานิคม เพื่อที่จะตอบโตกับระบบเศรษฐกิจแบบตลาด กฎหมายตาง ๆ ก็ออกมา

อยางนั้น กับยุคสงครามเย็นที่ตองเขาไปเชื่อมกับเศรษฐกิจโลกใหมากขึ้น ไปกูเงินจากตางประเทศ

เขามา แลวทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางของระบบราชการและกฎหมายติดอยูกับสองยุคนี้ 

ในขณะที่เวลานี้โลกมันเปลี่ยนไปแลว ผมกราบเรียนเลยนะครับวาปญหาใหญของประเทศเวลานี้

ไมใชแกรัฐธรรมนูญ มันเปนปญหาที่จะตองมาพูดกันวาแลวสภาพแวดลอมที่มันเปลี่ยนไปอยางที่ผม

กราบเรียนแลว แตรัฐไทย ระบบราชการไทย และกฎหมายไทยมันยังขึงตึงอยูเหมือนเดิม โดยเฉพาะ

กฎหมาย กฎหมายนี่สําคัญมาก เราอาจจะไมนึกวามันคืออะไร แตจริง ๆ กฎหมายคือการจัดสรร

สิทธิและหนาที่ สิทธิคืออะไร นิยามคลาสสิกที่สุด สิทธิ คือผลประโยชนที่กฎหมายรับรองและ

คุมครอง เพราะฉะนั้นทานออกฎหมาย ๑ ฉบับ ทานกําลังจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจวาใครจะ

ไดอะไร อยางไร เมื่อไร และเทาใด ถามวากฎหมายเหลานี้ออกมาสมัยไหน ออกมาสมัยที่ตองตอสู

กับอาณานิคมแลวก็ปกหลักผลักฐานเราไปเพื่อใหเชื่อมโยงกับสัญญาบาวริ่งไดอยางดี ซึ่งเปนสมัย

ยุคสงคราม แลวจะทําอยางไร ถาโลกมันเปลี่ยนสภาพที่บีบรัดมา ในความเห็นของผมสรุปก็คือ 

ความขัดแยงวันนี้ของเสื้อเหลือง เสื้อแดง ไมใชความขัดแยงของตัวบุคคลระหวางอดีตนายกรัฐมนตรี

ฝายหนึ่งกับกลุมคนที่ไมเอาอดีตนายกรัฐมนตรีอีกฝายหนึ่ง ทั้งสองสวนนี้เปนเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งที่

โผลมาจากใตน้ําทะเลอีกมหาศาล  สองฝายนี้มีฐานของตัวอยู ผมจึงมองวาจริง ๆ แลวปญหา   

ความขัดแยงวันนี้คือปญหาความขัดแยงเชิงโครงสราง โครงสรางอันเกิดจากการจัดสรรผลประโยชน

และความมั่งคั่งที่ไมเปนธรรมในสังคมไทย ระบบราชการไทยและกฎหมายไทยยังยืนอยูอยางนั้น ถา

เปนอยางนี้แปลวาแมวันนี้จะจบลงดวยการที่ฝายใดฝายหนึ่งเลิกรา แตพยากรณไดวาไมเกินอีก ๑๐ 

ป ๒๐ ป ที่จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นเราตองถูกบังคับแลว ใหตองปรับบทบาทรัฐ เปลี่ยนการบริหารประเทศ 

อาจารยทศพรขึ้น power point อันนั้นคือส่ิงที่จะตองพูดกัน ยุทธศาสตรที่ ๑ สําหรับผมคือการจดัสรร

ผลประโยชนและความมั่งคั่งในสังคมใหม ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองพูดกันยาว และเปนเรื่องยุทธศาสตร

ทางเศรษฐกิจ เมื่อเราปรับกระบวนการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในสังคม

ใหมแลว จึงจะมาปรับบทบาทรัฐ และการปรับบทบาทรัฐจะไมแกกฎหมายไมได ทานทราบหรือไม 

ระหวางที่ผมทําวิจัยเรื่องกฎหมายในป ๒๕๓๕ พบวามีกฎหมายอยู ๕๐๐ กวาฉบับ บัดนี้ลวงมา ๑๒ ป 

กฎหมายไทยหลังจากการวิจัยลาสุดเขาบอกวามี ๗๐๐ กวาฉบับ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศที่ออกกันทุกวัน ที่คนในหองนี้ชวยกันออกทุกวันมีประมาณ ๖๐,๐๐๐ ฉบับ และ

ทั้งหมดนี้จัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งนั้น ตอกตราตรึงเอาไวอยางนั้น ทางออกที่สอง 

หลังจากยุทธศาสตรที่ ๑ ผานไป เมื่อไดปรับการจัดสรรความมั่งคั่งและทรัพยากรใหมในสังคมแลว 

คุณตองมาปรับภารกิจของรัฐ ตองปรับบทบาทของรัฐ รัฐไมควรจะทําสิ่งที่ไมควรจะทําอีกแลว รัฐควร
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จะตองลงมาเปนคนกลางที่จะตองเชื่อมโยงกับตางประเทศใหดีที่สุด ที่จะตองพูดคุยกับประชาสังคม 

ที่จะตองพูดคุยกับเอกชน ทั้งหมดนี้ที่อาจารยทศพรฝนจะทํา แตกฎหมายมันพูดอีกอยางหนึ่ง คุณทํา

ไมไดหรอกครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะจบลงดวยประโยคนี้ครับ ความขัดแยงครั้งนี้มันใหบทเรียนที่

เจ็บปวดเราหลายอยาง มันใหบทเรียนที่เจ็บปวดกับเราเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลและองคกร

ตาง ๆ รวมทั้งศาลที่ถูกตั้งคําถามทุกองคกรเลย ความขัดแยงครั้งนี้มันใหบทเรียนที่เจ็บปวดอยางยิ่ง

ตอหลักนิติธรรมไทยที่ส่ันคลอน ซึ่งกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของตางประเทศมหาศาล 

ความขัดแยงครั้งนี้มันสั่นคลอนความรูสึกถึงความยุติธรรมที่คนในสังคมไดรับ ทั้งหมดนี้ บทเรียนจะ

ผานไปโดยไรคาโดยสิ้นเชิง ถาเราไมมาคิด ส่ิงที่ ก.พ.ร. เร่ิมคิดในวันนี้วาเราจะตองปรับยุทธศาสตร

การจัดสรรผลประโยชนและความมั่งคั่งในสังคมเสียใหมอยางไร และเมื่อปรับตรงนั้นไดแลว เราจะ

มาปรับระบบราชการและกฎหมายใหสอดคลองกับส่ิงที่ดอกเตอรสุวิทยเรียกวาสัญญาประชาคมใหม

อยางไร ขอบพระคุณครับ 

 
ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  :   

ทานอาจารยบวรศักดิ์ทําเหมือนกับที่ทานองคมนตรีพูดไวเมื่อเชาเลยนะครับ คือไล 

มาตั้งแตอดีต เพื่อที่จะมาสูปจจุบัน และไปสูอนาคต เชื่อวาทุกทานคงจะเห็นนะครับวามันถึงเวลา

แลวที่บทบาทของภาครัฐ บทบาทของระบบราชการ บทบาทของกฎหมายตาง ๆ จะตองถูกทบทวน 

แตการคิดเฉพาะภาครัฐอยางเดียววาเราจะทบทวนบทบาทรัฐอยางไรอาจจะไมพอ มันตองดูความ

พรอมของภาคสวนอื่น ๆ ในสังคมที่เปนบริบทลอมรอบรัฐประกอบเขาไปดวย ซึ่งในประเด็นนี้ผมจะ

ขอเรียนเชิญทาน รศ.ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรียนเชิญทานอาจารยครับ 

     
รศ.ดร. นครินทร  เมฆไตรรัตน  :   

ขอบคุณทานผูดําเนินรายการครับ สวัสดีแขกผูมีเกียรติ ผูเขารวมสัมมนาทุกทาน  

ผมเปนคนพูดคนที่ส่ี ตอจากทานอาจารยบวรศักดิ์ ทานเลขาทศพร ทานอาจารยสุวิทย คงจะมี

ประเด็นที่จะพูดเหลือไมมากนัก ผมเห็นดวยอยางยิ่งที่ทานอาจารยบวรศักดิ์ไดพูดซึ่งตรงกับผมวา 

จริง ๆ การปฏิรูปราชการในชวง ๗ – ๘ ปที่ผานมาทําอะไร ดูเหมือนจะทําอะไรมาก แตจริง ๆ ทําอะไร

ไดนอย เปนเรื่องของการปรับวิธีการทํางาน กระบวนการทํางาน นําหลักตัวชี้วัด นําเครื่องมือใหม ๆ 

เขามา ความจริงก็สนุกดี และเปนสงครามตัวเลข ผมเปนคณบดีคณะรัฐศาสตรมา ๕ ป อยูรวมการ

ทําสงครามตัวเลข เพราะวาตองประเมินการศึกษาทุกป คนประเมินมีหลายหนวยงาน ตองประชุมให

คนมาทําตัวเลขตาง ๆ ใหมันผานไป แตจริง ๆ ถาคิดแบบที่ทานอาจารยบวรศักดิ์พูดก็คือเราก็ยังทํา

อะไรไมไดมากเพราะฐานคิดเปนฐานเดิมซึ่งมาจากลนเกลารัชกาลที่ ๕ ไดทรงวางไวในเชิงของ

โครงสรางของราชการและในเชิงของกฎหมาย และตอมาถึงชวงสงครามเย็น ซึ่งผมเห็นดวย ส่ิงที่เรา
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ทํามาเรายังอยูในระบบราชการแบบฐานกลม และการเมืองแบบฐานกลม ซึ่งก็เปนปญหามาก ผมมี

เร่ืองอยากจะพูดสั้น ๆ ๓ ประเด็นดังตอไปนี้ ผมอยากจะพูดถึงแนวคิดบางเรื่องที่อาจจะชวยใหเรา

เดินไปขางหนาได ขอที่สอง ผมจะชี้ใหเห็นประเด็นที่ไดรับมอบหมายมา ผมวาเรื่องใหญของระบบ

ราชการคือเร่ืองระบบการตัดสินใจ เพราะเราเปนองคกรโบราณ เราตัดสินใจโดยทานอธิบดี ซึ่งเปน

การตัดสินใจโดยคนคนเดียว ซึ่งจะสอดรับกับสภาพสมัยใหมที่เปลี่ยนไปไดอยางไร สุดทายคือผมจะ

พูดถึงวิธีการจัดบริการ อาจจะเปนยาหอมสูตรใหมที่เราจะตองคุยกันเพื่อที่จะเตรียมการในการปฏรูิป

คร้ังที่สองหรือคร้ังตอ ๆ ไปในวันขางหนา 

    เร่ืองที่ ๑ ผมคิดในเชิงของคนที่เรียนรัฐศาสตร ส่ิงที่นาปวดหัวในเชิงของแนวคิดก็คือ 

คําวา รัฐ ก็ดี คําวา รัฐบาล ก็ดี คําวา ชาติ ก็ดี คําวา ระบบราชการ ก็ดี  state, government, nation, 

bureaucracy แนวคิดเหลานี้ รอยปที่ผานมาเราถูกสอนใหเห็นวามันจะตองมีสภาพที่เปนเอกพจน 

คือเปนหนึ่งเดียว ผมเขาใจวาวิธีคิดที่จะทําใหทุกอยางเปนหนึ่งเดียวอาจจะเรียกวาเปนวิธีคิดของ

สมัยใหมนิยมยุคแรก เราตองการทําใหรัฐบาลเปนหนึ่งเดียว อยางที่ทานอาจารยบวรศักดิ์พูด  ยกเลกิ

ประเทศราช หัวเมือง จัดระบบราชการสมัยใหม สมัยกอนเราก็มีความหลากหลายกวาปจจุบันมาก 

ดินแดนในประเทศไทยมีภาษาพูดสี่สิบ หาสิบภาษา แตทุกคนตองถูกบังคับใหพูดภาษาเดียว ใครพูด

ภาษาอื่นเกรงวาอาจจะไมใชคนไทย เพราะฉะนั้นความเปนเราอาจจะเรียกวา มีลักษณะเปน          

โมโนเครติคเปนลักษณะของระบบการบริหารราชการสมัยใหม ซึ่งพนสมัยแลว ผมไมคิดไกลเหมือน

ทานอาจารยสุวิทยวารัฐชาติจะหาย ผมยังคิดวาในเชิงรัฐศาสตร รัฐชาติ ระบบราชการ รัฐบาลยังอยู 

แตผมอยากเรียนวา ในความเห็นของผม ทานเติม S เขาไปใหเปนพหูพจนดีกวา ทุกอยางมันจะ

เคลื่อนที่ไดหมด ยกตัวอยางคําวา “state” ความจริงมันเปนหนึ่งเดียวถูกตองครับ หลายคนบอกรัฐ

เดี่ยวแบงแยกไมได ใชครับ แตถาทานเติม S เขาไป ทานทราบใชไหมครับวาปจจุบันเรารับหลักการ

ของสหพันธรัฐนิยมมาใชเยอะมาก การที่เรารับหลักการของสหพันธรัฐนิยมมาไมไดแปลวาเราตอง

แปลงสภาพเปนสหพันธรัฐ เรายังเปนรัฐเดี่ยวอยู แตเรายอมรับหลักการเรื่องการกระจายอํานาจ เรา

ยอมรับหลักการเรื่องการจัดวิธีการปกครองที่มันหลากหลาย ระบบราชการก็เชนเดียวกัน ตอนนี้มันมี

ความหลากหลายมาก ระบบราชการแบบเกา มีองคกรแบบพิเศษ SDU องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืน ๆ อีกมากมาย มีความหลากหลายของ bureaucracy มาก แมกระทั่งคําวา “ชาติ” ก็เชนเดียวกัน 

ถาเติม S เขาไปมันก็จะหลากหลายขึ้น ความเห็นของผมแนวคิดพื้นฐานในการมองระบบราชการ

การเมืองการปกครอง ทานทําใหเปนพหูพจนจะดีกวา อยาเปนเอกพจนเลย พอเปนพหูพจนมันจะ

เคลื่อนวิธีมองไปอีก step หนึ่ง  

    เร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองการตัดสินใจ ขอรับลูกตอจากที่ทานอาจารยบวรศักดิ์ และทาน

เลขาทศพรไดพูดไว เวลาที่เราคิดถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐ การทํางานของระบบราชการสมัยใหมผม

วาเรื่องใหญตองกลับไปดูที่ระบบการตัดสินใจของเรา ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ ๑๕๐ กรม ประมาณนี้ เรา
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ตัดสินใจโดยทานอธิบดี ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ถามวาเหมาะสมไหม อาจจะเหมาะเมื่อสามสิบส่ีสิบป 

หกสิบเจ็ดสิบปที่แลว  แตปจจุบันเหมาะหรือเปลาผมไมแนใจเลย  การตัดสินใจแบบนี้ เปน             

การตัดสินใจที่ความจริงหลายทานบอกวาเปนระบบที่ถูกตรึงโดยกฎหมาย เพราะทานอธิบดีคือผูเปน

ใหญของกรม ทานก็ตองรับผิดชอบ เราอาจจะมีระบบคณะกรรมการมากมาย ผมไดมีโอกาสไปดู

ระบบคณะกรรมการของราชการหลายแหง นาเห็นใจครับ ทานอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปน

กรรมการอยูสองรอยคณะ  ทานปลัดกระทรวงนั่งเปนกรรมการกันอยูส่ีสิบหาสิบคณะ ซึ่งสวนใหญ

ไมไดประชุม แลวเราก็พยายามจะทําระบบคณะกรรมการใหดีข้ึนไปอีก หลายกรมบอกวาถาจะให

ทํางานไดก็ตองเชิญทานนายกฯมาเปนประธานกรรมการ ก็พยายามตั้งคณะกรรมการเชิญทานนายก

มาอีก เปนกรรมการแหงชาติอยูหลายกระทรวง ทบวง กรม แตทานทราบไหมครับปหนึ่งก็ประชุม

ไมได แทนที่จะตั้งกรรมการที่ทํางานได ก็ต้ังกรรมการที่ทํางานไมไดเพิ่มเขาไปอีก ความจริงสภาพ

สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก มันเปนสังคมอีกชนิดหนึ่งแลว ผมคิดวาเรื่องใหญคือระบบการตัดสินใจ

ของหนวยงานราชการ ซึ่งอาจจะตองกลับไปทบทวนจากกรมของตนเองวาเราควรจะมีคณะกรรมการ

ตัดสินใจ คณะกรรมการที่ปรึกษาทานอธิบดีเปนเรื่องเล็กนอยมาก แตผมอยากเห็นคณะกรรมการ

ตัดสินใจ ผมแนใจวา ๑๕๐ กรมบางกรมอาจจะตองตัดสินใจโดยทานอธิบดีคนเดียว แตกวาครึ่งหนึ่ง

ผมคิดวาตัดสินใจรวมกับคนอื่นได รวมกับกรรมการสวนอื่น ๆ ได การที่มีสวนอื่นตัดสินใจอาจจะมี 

สองอยาง คือ ตัดสินใจรวมกับทานอธิบดีหรืออาจจะตัดสินใจกอนแลวใหอธิบดีมาเห็นชอบทีหลัง 

หรือทานอธิบดีตัดสินใจแลวก็ใหมาผานกรรมการนี้อีกครั้งหนึ่ง หรืออาจจะเปนกรรมการในรูปแบบที่

เรียกวา “อนุญาโตตุลาการ” ไวชี้ขาดขอพิพาทตาง ๆ ปจจุบันนี้ราชการของเราขยายไปมาก อํานาจ

บางเรื่องชี้ขาดโดยคนไมกี่คน แลวจริง ๆ ชี้ขาดโดยทานอธิบดีเพียงคนเดียวก็เปนปญหา ถาเราจะ

เร่ิมตนปรับเปลี่ยนภาครัฐ ก็อยากเห็นการปรับเปลี่ยนของระบบการตัดสินใจของหนวยงานดวย  

พอจะมีตัวอยาง เชน ไตรภาคีของกระทรวงแรงงาน ถาเราเริ่มปรับเปลี่ยนภาครัฐ แลวใหภาคอื่น ๆ 

มารวมทํางาน ในระบบคณะกรรมการสามารถเชิญผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เขามามีสวนรวมดวยได 

ตัวอยางกระทรวงพัฒนาสังคมก็ไดเชิญภาคประชาสังคม ภาคแรงงาน ภาคอื่น ๆ เขามาตัดสินใจ

รวมกับอธิบดี ก็เปนกาวแรก กาวสําคัญที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนของระบบภาครัฐ  

    ประการสุดทาย คือเร่ืองของวิธีการจัดบริการ ทานเลขาทศพรไดทิ้ง power point 

สุดทายไววาระบบการจัดการบริการนั้นคงจะถึงเวลาที่ตองกลับมาทบทวนวาอะไรคือ core function 

ซึ่งงานราชการตองทํา ผมเห็นวา ราชการนาจะคุยกัน คุยจากภายในขึ้นมาเสียกอน สะสางกันตั้งแต

ภายใน ถัดไปก็จะตองมาคุยกับทาง ก.พ.ร. ซึ่งจะมีทีมไปชวยคุย มีการศึกษาวิจัย มีการทําอะไรเรื่อง

เหลานี้อีก การจัดบริการของทางราชการนั้น ถาดูหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งผมเห็นดวยกับที่

ทานอาจารยบวรศักดิ์พูดไว มันเกาแก มันโบราณมาก ราชการถือครองกฎหมายคนละหนึ่งฉบับ บาง

กรมเจ็ดแปดฉบับ สิบฉบับก็มี หนาที่เปนแผงเลย บางเรื่องเขียนไวอยางนั้น ในทางปฏิบัติไมไดทํา
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อะไรมากมาย แตบางเรื่องเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนเรื่องของการอนุมัติ อนุญาต จัดจางทํางานตาง ๆ 

วิธีการจัดบริการนั้น อยางที่ข้ึน power point ถาราชการมีการทบทวนภารกิจเหลานี้ ควรจะตองคิด

วาเรื่องอะไรที่เราจะตองทําเอง การทําเองนั้นแปลวาเปนงานที่เราจะตองทําและคนอื่นทําแทนไมได 

แตความจริงเรื่องนี้ปนที่โตเถียง เวลาไปดูตําราทางวิชาการ ยกตัวอยางเชน ใครควรจะเขียนใบสั่ง

ทางจราจร ถาบอกวางานเกี่ยวของกับความมั่นคงตํารวจเทานั้นที่ตองเขียนใบสั่งทางจราจร แต 

ความจริงงานเหลานี้อาจจะมีคนอื่นมาชวยเขียนใบสั่งทางจราจร หรือลากรถที่กีดขวางทางจราจรก็

ได เปนสิ่งที่ตองคิด หรืองานราชทัณฑบางเรื่อง อยางไรก็ตามเรื่องที่ตองทําเองเปนเรื่องใหญ แต

หลังจากที่เราเคลียรวาเรื่องอะไรที่เราตองทําเองแลว จากนั้นจะเปนเรื่องของการทํางานรวมกันใน

แบบแบงปนกับคนอื่น ใน power point ผมอยากจะเห็นภาพวารูปแบบการปรับปรุงระบบบริการ

สาธารณะมันนาจะเคลื่อนที่ไปไดแลว บางเรื่องเปนเรื่องการทําขอตกลง เปนเรื่องการทําสัญญาจาง

จัดบริการ การสรางหนวยงานใหม เราทําถึงตรงนี้แลว เวลานี้มาถึงขั้นที่ส่ี  คือข้ันของการเปดใหมกีาร

แขงขันในการจัดทําบริการสาธารณะ สวนขั้นตอนสุดทายเรื่องการใหเอกชนนั้นก็ตองดูดี ๆ ถาเรื่อง

อะไรไมเหมาะสมที่จะทําเองก็ใหเอกชนทําไปเลยนาจะเหมาะมากกวา แตข้ันที่สาม ทีส่ี่ มรูีปแบบของ

การจัดบริการไดหลายรูปแบบ ส่ิงที่เราเรียกรองใหคนอื่นทํา แตภาคราชการไมชอบทําคือการทํางาน

รวมกัน   การทํางานรวมกันระหวางภาคราชการเปนเรื่องใหญ การจัดองคกรบริการสาธารณะรวมกนั

เปนเรื่องใหญ การทํางานระหวางภาคราชการกับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคประชาสังคมเปนเรื่อง

ใหญ ถาลงไปดูเนื้องานของการทํางานภาคราชการ งานบางเรื่อง งานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 

ส่ิงแวดลอม ราชการไมมีทางทําได ถาไมมีองคกรอื่นเขามามีสวนรวมอยูดวย การมอบหมายใหองคกร

อ่ืนทํางานแทน การมีสัญญาจัดจาง ซึ่งจะตองมอบบางสวนหรือมอบทั้งหมด ส่ิงที่ทานอาจารย     

บวรศักดิ์อาจจะเก็บไวในใจและเปนสิ่งที่ผมก็เห็นดวยกับทานมานาน แตเราอาจจะตองรอจังหวะหรอื

ตองเขาใจรวมกันอยางถองแท คือจะตองมีกฎหมายบางเรื่องที่เกี่ยวของกับการมอบหมายอํานาจ

กลางบางอยาง อํานาจเปนของราชการ ของกรม แตไมจําเปนที่กรมตองทําเองทั้งหมด อํานาจเปน

ของเราก็จริง แตถาคิดถึงประโยชนสุขของประชาชน คิดถึงสวนรวมนั้นราชการอาจจะใหคนอื่นทํา

แทน เราเห็นตัวอยาง เชน งานทําความสะอาดก็ใหคนอื่นทําแทน ขับรถก็คนอื่นทําแทน ซึง่คนทีม่าทาํ

แทนเราอาจจะเปนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรปกครองทองถิ่น หรือบางเรื่องเราก็ทํางาน

แทนคนอื่นในเวลาเดียวกัน  ผมคิดวานาจะเปนหนทางที่จะทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ

สาธารณะของระบบราชการไทย เพื่อเปนการชวยประคับประคอง ลดกระแสกดดัน สภาพแวดลอม

ตาง ๆ ซึ่งเรียกรองกับราชการอยางมากในเวลานี้ได บานเมืองจะสงบสุขสันติไดเร่ืองหนึ่งไมใชมาจาก

ภาคการเมืองหรือภาคประชาชนเทานั้น เร่ืองสําคัญมาจากภาคราชการดวยวาเราจัดบริการ

สาธารณะใหแกสังคมอยางไร มีความเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคสันติสุขแกคนสวนใหญหรือไม 

ถาประชาชนสวนใหญพอใจกับภาคราชการ ผมเชื่อวาภาคประชาชนจะเสื้ออะไรก็ตาม จะไมวิ่งไปหา

ผูนําที่ไมเปนทางการโดยเด็ดขาด ก็เปนขอเสนอเบื้องตนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
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ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  :  

กราบขอบพระคุณทานอาจารยนครินทรครับ ก็ทําใหเห็นวาในการที่จะดําเนินงานตอไป 

ในอนาคตใหบานเมืองเราสงบสุขคงหนีไมพนเรื่องของการทบทวนบทบาทและการทํางานระหวาง

ภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ  กอนที่จะไปสูประเด็นตอไป ขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดหนึ่งคือที่เราคุยกันใน

วันนี้เวลาคอนขางจํากัด แตถือวาเปนการจุดประกาย เพราะตอจากวันนี้ก็คงจะมี work shop เปน

อนุกรม เปน series เพื่อจะไดไปคุยกันตอวาเราจะตองปรับอะไรอยางไรบาง สําหรับวันนี้อาจจะไมมี

เวลาใหทานไดถามสด ขอใหทานเขียนคําถามสงใหเจาหนาที่ คิดวาจะพยายามใหจบใหไดตอน

ประมาณเที่ยงครึ่ง กอนจะไปถึงจุดนั้นเรามีเวลาในชวงนี้ประมาณ ๑๕ นาที หลังจากที่ฟง           

ภาควิชาการ ภาครัฐมาแลว อยากจะใหทานไดมุมมองวาแลวถารัฐจะตองมีการปรับบทบาท ปรับ

ภารกิจ ภาคเอกชนจะแบงงานกับรัฐอยางไร จะชวยงานกันอยางไร จะจับมือกันอยางไร จะไปได

อยางไร  ขอเรียนเชิญคุณกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ เครือซีเมนตไทย ครับ 

     
นายกานต  ตระกูลฮุน  :   

ทานผูมีเกียรติครับ ทานผูรวมเสวนาครับ ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง วันนี้ผมเตรียม 

สไลดมา ๒๓ ใบ ต้ังใจจะมาพูดเต็มที่แตเวลานอย ก็คงตองไปเร็วๆ วันนี้ดีใจจริง ๆ ที่มีโอกาสไดมาฟง

ทานวิทยากรบนเวทีนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยบวรศักดิ์ จริง ๆ ถาจัดที่ SCG ผมอาจจะหยุด

พูดแลวใหอาจารยบวรศักดิ์พูดใน session นี้ตออยากจะฟงทานมากขึ้นกวานี้ครับ อยางไรกต็ามวนันี้

ไดเตรียมมาก็ขอลองแชรใหทานไดรับฟงดูนะครับ ส่ิงที่ผมจะพูดนี่ เห็นดวยครับ เรียนตรง ๆ เลยเห็น

ดวยวาภาครัฐนั้นจะตองมีการปรับบทบาทแนนอน การบริหารประเทศไทยคงจะตองปรับอีกมาก

ทีเดียว เห็นดวยกับวิทยากรทั้งสี่ทานที่ข้ึนมาพูดวาเรื่องกฎหมายตาง ๆ เปนมาอยางไร เอกชน

สามารถเขามารวมไดมาก ๆ อยางที่อาจารยดอกเตอรนครินทรเพิ่งพูดไปสักครูนี้ หลาย ๆ อยางโอน

ถายมาได ส่ิงที่ผมจะพูดตรงนี้ คือเร่ืองของการทําใหประเทศไทยแข็งแรง แขงขันได และเติบโตได

ดวยดี โดยผานความรวมมือ   

     slide อันนี้คอนขางเล็กอาจจะมองไมเห็นชัด บังเอิญตรงกันคือมีมาตรา ๘๔ ที่ทาน

เลขาทศพรไดฉายไปใหดูแลว อันนี้มาจาก Professor Richard Victor อยูที่ฮาวารด ใครไปเขา  AMB 

คลาสของฮาวารดในรอบสิบปคงไดพบอาจารยอยูแลว ขอ ๕ ที่ผมไฮไลทข้ึนมาคือเร่ืองของ micro 

economic liberalization by government สําคัญมาก ความจําเปนซึ่งมาตรา ๘๔ ก็พูดเชนเดียวกัน 

มีอะไรที่เอกชนทําไดก็ตองปลอยเอกชนทํา ตองไมไปแขงขัน อันนี้เปน issue มาตลอดในหลาย

ประเทศ ขณะนี้ประเทศเราพัฒนามาถึงจุดนี้ ภาคเอกชนมีความเขมแข็งมากนะครับ เราประสบ

ปญหาทางการเมืองมาหลายป สามสี่ปติดตอกัน GDP ประเทศไทยก็ยังพอจะเติบโตอยูได อันนี้คือ
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ภาคเอกชนตองชวยตัวเองคอนขางมาก เนื่องจากมีความแข็งแรงที่จะดํารงอยูได เพราะฉะนั้นโอกาส

ที่ประเทศไทยจะไปไดดีกวานี้มีอีกมาก โดยความรวมมือกันของทั้งสองฝาย คือทั้งภาครัฐและเอกชน 

แตที่ลืมไมได ขาดไมได คือภาคประชาชน วันนี้จะตองเขามามีสวนเกี่ยวของดวย 

     ประเทศไทยจะ complete ไดอยางไร ประเด็นนี้ดอกเตอรสุวิทย เมษินทรีย เคยพูด

ไวหลายที่ อันนี้เปน smile curve ผมคิดวาประเทศไทยสวนใหญอยูตรงกลาง คือ ไมวาจะเปน 

manufacturing หรือ service sector คือ production แต value creation มันมาจากทางตนน้ํา คือ

ทางดานเทคโนโลยี คือ R&D เร่ืองของ HVA คือ High Value Added Product and Services พวกนี้

ปลายทางคือ marketing เร่ือง branding เรื่องอะไรพวกนี้ที่จะเกิด value ได ตรงกลางจะลําบาก

เร่ือย ๆ เพราะ value มันนอย เพราะฉะนั้นการที่จะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ผมคิดวาตอง shift ตองเปลี่ยนจริง ๆ แลว เร่ืองของ low labor cost  ไมมีทางแลวที่จะแขงขัน เขาจะ

ไปที่ประเทศอื่น ๆ เวียดนาม บังกลาเทศ ผมโคดคําพูดของ Mr. Alexander Feldman ซึ่งเปน 

President ของ US - ASEAN  Business Council เขามาประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม เขาพูดไววา

ธุรกิจคงตองไปหาประเทศอื่นแลวถาตองการเรื่องของ low labor cost ที่มาประเทศไทยคือเขาจะมา

หาเรื่อง technology development และเรื่อง creativity ธุรกิจเหลานี้จะมาประเทศไทย ไมวาจะเปน

เร่ืองของ manufacturing หรือ service อีกเรื่องหนึ่งเคือเร่ือง R&D ตนน้ํา อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองของ 

design เร่ืองของ  creativity  ผมใชคําวา “Develop Thailand Brand : Design and Creativity on 

Quality Products” พูดไดชัดเจนวาวันนี้เราเปนฐานผลิต Quality product สงไปทั่วโลก วันนี้ GDP 

ไทย ๘ ลานลานบาท เรา export อยูเจ็ดสิบกวาเปอรเซ็นตของ GDP มหาศาลนะครับ อยางกรณีของ

ทาง SCG เราสงสินคาปโตรเคมิคอลไปวันนี้ ๑๑๐ ประเทศทั่วโลก สงสินคาซีเมนตไปประมาณ ๕๐ 

ประเทศทั่วโลก สินคาวัสดุกอสราง ๗๐ ประเทศทั่วโลก เรามี quality product อยูแลว แตประเด็น

ใหญคือเร่ือง design  เร่ือง creativity และเรื่อง branding ที่ตองทําเพิ่มเติม ในเรื่องเหลานี้เร่ือง 

R&D เร่ือง branding เรื่องการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จะเกิดขึ้นไดอยางไรถาภาครัฐ

และเอกชนไมรวมมือกัน จําเปนอยางยิ่งครับ ถึงเวลาแลวที่เราจะตองผลักดันเรื่องนี้รวมกัน  

     ตัวอยางเรื่องของ R&D Support ปจจุบันนี้ R&D ในเมืองไทยมีงบประมาณทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลาน จาก GDP เรา ๘ ลานลาน อยูประมาณแค ๐.๒๕ % เทานั้น   

ซึ่งต่ํามาก เพราะฉะนั้นเรื่อง tax incentive ตาง ๆ ที่ภาครัฐออกกฎหมายมาเพื่อจะผลักดันเรื่องพวกนี้ 

ตอนนี้มีเร่ืองของการใหเครดิตสองเทา ใจผมอยากใหเกิดสามหรือส่ีเทาก็ไดเหมือนทําฟรี เราตอง

สราง community เร่ือง R&D ใหเกิดขึ้นในประเทศไทยใหได ขณะนี้โตโยตาเองก็ยายฐานเรื่อง R&D 

มาทําที่ประเทศไทย รถบางยี่หอบางโมเดล design ๑๐๐% จากวิศวกรในประเทศไทยไดแลว ใน 

SCG เองเราลงทุนในเรื่อง R&D เพิ่มข้ึนมาก ๆ ผมจะชี้ใหเห็นเรื่องวา R&D เปนเรื่องสําคัญจริง ๆ 

สําหรับอนาคตของประเทศ จะยกตัวอยางใหเห็นวามีผลอยางไร มีผลกระทบอยางมากทีเดียวเชิง
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บวกนะครับ กอนหนานี้เราใช R&D budget อยูปละประมาณ ๗๐ ลาน ต้ังแตป ๒๐๐๓-๒๐๐๔ 

ประมาณนี้นะครับ หาตัวเลขไมคอยได เก็บยังลําบากเลย เรามียอดขายในชวงนั้นประมาณ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ กวาลาน คือนอยมาก จากนั้นมาป ๒๐๐๕-๒๐๐๖ เราเพิม่งบประมาณขึน้มา

ตามลําดับ แต R&D ที่วานี้คืองบทางวิทยาศาสตร วิจัยเชิงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จาก ๗๐ ลานมาเปน 

๑๕๐ ลานมาเปน ๓๐๐ ลาน ปที่แลว ๗๐๐ ลาน expend จริง ๆ คือคาใชจาย ๔๐๐ กวาลาน แลวก็มี 

cap ex คือเรื่องอาคาร เร่ืองเครื่องไมเครื่องมือ อีก ๓๐๐ ลาน รวมกันเปน ๗๐๐ กวาลาน ปนี้คงจะใช

งบรวมทั้งหมดเปน cash ออกไปประมาณสักพันลาน เรามีทีมของ Ph.D เขามา จากกอนหนานี้มีไม

ถึง ๑๐ คน ก็เพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ เรามีการปรับเร่ือง career growth  career path ตาง ๆ วันนี้มี ๔๐ คน

แลว แต ๓๗ คน  ทํางานที่อยูใน pure R&D อีก ๒-๓ คนทําเรื่องทางดานเกี่ยวกับพวก IP 

management เร่ืองพวกนี้ตองรวมมือกันถาจะสรางตรงนี้ ตัวอยางของ SCG คือ เราใชคําวา High 

Value Added Product and Services ตรงนี้เอาตัวอยางจริงมาใหทานเห็นวา impact มันมหาศาล

อยางไร ไมกี่ปที่ผานมา ในป ๒๐๐๔-๒๐๐๕ เรามียอดขาย HVA ทั้งหมดทั้งเครือประมาณ ๘,๐๐๐ 

ลานบาท คิดเปนประมาณ ๔% เพราะตอนนั้นยอดขายประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ กวาลาน เมื่อเราทํา

จริงจังมีทีม R&D มีงบประมาณ มี vision ชัดเจน high value added ข้ึนไปจนถึงปที่แลว ๕๕,๐๐๐ 

ลาน ๗ เทาครับ ยอดขายเพิ่มจากประมาณเกือบ ๆ ๒ แสนลาน มาเปนถึง ๓ แสนลาน ไมถึง ๕๐%

แต HVA ข้ึนไป ๗ เทา ปที่แลวอยูที่ ๑๙% มาปนี้พวกเราคงทราบนะครับวามีวิกฤติเศรษฐกิจโลก

เกิดขึ้น ยอดขายทั่วโลกตกหมด ที่เรา export หนึ่งในสามของยอดขายทั้งหมด ตกฮวบเลย ราคาก็ตก 

ราคาปโตรเคมีตก ๔๐ – ๕๐% ยอดขายของทั้งเครือลดลง ๒๙%  year on year ในไตรมาสที่ ๑   

ไตรมาสที่ ๒ ก็ ๒๙% เหมือนกันเลย สองไตรมาส ๒๙% ทั้งคู ยอดขายลดลง ถาเราแยกดู พวกที่เปน 

HVA กับ commodity  commodity   ลงถึง ๓๒% ตามตลาดโลกที่ลงไป แต HVA ยังขึ้นอยูถึง ๑๐% 

สัดสวนของ HVA กระโดดจาก ๑๙% มาเปน ๒๖% จริง ๆ คือ ๒๖.๘ ในครึ่งปนี้ อันนี้มี effect        

สูงมากนะครับ   

    ถัดไปเรื่องของ branding support ก็ทําได อยาง SME ของเรา บริษัทเล็ก ๆ ที่จะไป

ตางประเทศ ไปสราง brand คาใชจายที่เกิดขึ้นบางทีเขา effort ไมไหว ถารัฐจะชวยมีกฎหมาย 

double tax หรือจะเปน triple ก็ไดเพื่อจะสงเสริมใหเขาออกไป ใหเขามีโอกาสที่จะเขาไปถึงตลาด

ตาง ๆ ได เรามี branding ถาพูดถึงแบรนดประเทศไทย เวลาเขานึกถึงประเทศไทยเขาจะนึกถึงเรื่อง

ของ tourist วาเราเปนประเทศที่ดี มีแหลงทองเที่ยว มีวัฒนธรรม ทั้งหมดมาจาก roots คือเร่ืองของ

ความเปนไทย  มี culture ที่ดี แตตอนนี้มีกีฬา ทําใหเร่ือง culture จะเปลี่ยนไปหรือไม เราคงตอง

รักษาไวใหดีนะครับ เร่ือง hotel, restaurant  ใครนึกถึงประเทศไทย hotel ดีมาก ๆ ภัตตาคารอาหาร

ดีนะครับ medicare ดี นี่คือ branding ประเทศไทย แมในเรื่องของ kitchen of the world เรามี 

asset  ตรงนี้อยูแลว ตรงนี้ที่ผมอยากจะเรียนเสนอ แลวคงจะเปนโจทยนะครับ เรามาดูวาภาครัฐและ
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เอกชนจะรวมมือกันไดอยางไร เปน another potential brand คือไทยใหไทย เมืองไทยของเราเปน 

regional trading hub หรือจะเปน regional head quarter อะไรก็ได วิกฤติเศรษฐกิจงวดนี้เห็นชัดวา 

โลกตะวันตกจะออนแอลง เอเชียจะ raise อาเซียนอยูในเอเชีย เร่ืองของ location จากประเทศไทย

บินไปในอาเซียนทุกเมืองใชเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมง ดีกวาสิงคโปรแนนอน มี base ที่ใหญ มีประชากร 

๖๐ กวาลาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เองมีโอกาสสูงมาก ผมจะนําใหดูนะครับ benefit ในการที่จะเปน 

trading hub ก็มีเร่ืองของ investment ที่จะเขามา เร่ืองการทําใหคนไทยเกงขึ้น มี know how ตาง ๆ 

เขามา มี knowledge มี expertise เขามา และที่สําคัญคือ จะมาแชร facilities ตาง ๆ ถามี 

expatriates เขามา เขาก็จะมาใชรถไฟฟาของเรา มาแชรคา internet คาอะไรตาง ๆ สุดทายคือ 

revenue จาก expat ซึ่งมีจํานวนมหาศาล   

 

ผมทําตัวเลขใหทานลองดู ผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร คอนขางเงียบ expat ออก 

จากประเทศเขาประมาณสองแสนกวาคน ผมคิดเอาวาถาหาก expat เหลานี้มาอยูที่เมืองไทยสัก

คร่ึงหนึ่ง แสนคน จะเกิดอะไรขึ้น economic impact เกิดขึ้น มีอะไรบาง เมื่อวานนี้เอง ๔ โมงครึ่ง 

บริษัท มารูเบนี่ ซึ่งเปนบริษัทใหญ เขา reorganize ใหม จัดเปน Asian President ดูแถบเอเซีย 

ตอนนี้ออฟฟศอยูที่สิงคโปร ผมถามวาทําไมไมมาเมืองไทย เขาบอกชัดเจนเลยวาเมืองไทยตองทํา 

road show เพื่อชักจูงใหตางชาติมาลงทุนในประเทศไทย ถาทําเรื่องนี้สําเร็จ impact มหาศาลเลย 

มารูบินี่ President ประเทศไทยก็เปน President ของ Japanese Chamber Commerce ในประเทศ

ไทย ก็พูดเชนเดียวกัน ตัวเลขที่จะพูดถึงนั้นคือพันลานบาท แตละคนที่เขามามีรายไดตอปประมาณ 

๑๐ ลานบาท ๓ แสนเหรียญ บางที ๒ แสนบวกโบนัสก็ ๓ แสนแลว เขาตองมาเชา apartment อยู 

มาแสนคนก็เชา apartment แสนหลังมีรถแสนคัน มี driver แสนคน มี maid ตองไปดูหนังดูละคร มี

ภรรยามีลูกตองไปดวย พวกนี้ economic value ที่คํานวณมา และภาษีเงินไดของประเทศไทยสูงสุด           

๓๗% รับมา ๑๐ ลานเสียภาษี ๓ ลานกวาบาท ถาไปอยูที่สิงคโปรเสียภาษีนอยกวา ของเขา ๑๔-๑๕%               

เพราะฉะนั้นทุก ๆ take home pay สมมุติเขามีเงินได ๑๐ ลานบาท take home pay เหลืออยู 

๒,๗๐๐,๐๐๐ บาทในเมืองไทย ถาอยูที่สิงคโปรได ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เกือบ ๒ เทา ตรงนี้เปนจุด

ใหญที่นาสนใจ ถาเราปรับทุกอยาง สมมุติพรุงนี้เกิด tax back เราเทากับสิงคโปรคือลดมาจาก 

๓๗% สูงสุดเหลือ ๑๐ กวาเปอรเซ็นต economic value ตอคนที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ๕ ลานตอคน ถา

แสนคนก็ ๕ แสนลานตอป ไมใชตอคร้ังเดียว แลว tax ที่รัฐบาลไดคือ ๑,๔๐๐,๐๐๐-๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตอคน รวมแลวแสนกวาลานบาทตอป แค income tax อยางเดียวอัตราเทากับสิงคโปรก็จะสราง

รถไฟฟาไดปหนึ่งหลายเสน บริษัทโตโยตาก็อยากจะยายฐานมาเมืองไทย ผมไป formula one ที่

สิงคโปรเมื่อ ๒ วันกอน พบ President ของโตโยตา ตอนนี้ฐานที่เมืองไทยใหญมากเปนที่ผลิตแต

ตลาดอยูที่สิงคโปร ถามวาทําไมไมยายมาอยูรวมกันที่นี่ เขาบอกวาเขาอยากจะมาแตมีประเด็น

หลาย ๆ อยางที่ตองทํา เพราะฉะนั้นตรงนี้คงตองชวยกันจริง ๆ ทําอยางไรใหเมืองไทยเปน expert 
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heaven ได จริง ๆ เราจะ take off ไดอยูแลว กอนหนานี้ ๑๐ ปที่แลวถาพูดถึงคนพูดภาษาอังกฤษ

อาจจะลําบาก วันนี้นอง ๆ รุนใหม ๆ พูดไดเต็มที่ commercial English save city เรามี 

International School หลายแหง ๓๐-๔๐ โรงเรียน Japanese school ที่ใหญที่สุดในอาเซียนอยูที่

เมืองไทยในขณะนี้ มี medicare ที่สุดยอด รถไฟฟาก็มีแลว ต้ัง office นั่งรถไฟฟาเดินทาง ๑๐ นาที

ถึง office ได ไป airport ก็งาย ๆ เพราะฉะนั้นพวกนี้มีโอกาสเปนไปได เร่ือง tax ผมอยากจะฝากทาน

ผูออกกฎหมายทั้งหลายดวย ใชมาตั้งแตป ๙๒ สิบเจ็ดสิบแปดปแลวผมไมเคยเจอประเทศไหนใชยาว

ขนาดนี้ ประเทศอื่น ๆ เขาปรับหมดแลว ป ๒๐๐๖-๒๐๐๗ และตางกับเราคอนขางมาก ถาเราชวย

ตรงนี้ไดก็จะมีโอกาส  

  ถัดมาเรื่องของ corporate tax ตาง ๆ เร่ือง tax scheme จะสูเขาไดมีโอกาสทําได 

พวก financial liberalization ตาง ๆ พวกนี้ก็ทําได ถาเราทํารวมมือกันทําจริงจัง  เร่ืองของ IT อยาง 

board band Internet ถาเขามาแสนคนเขาก็มีแสนชุดอยูที่ apartment ของเขา อีกแสนชุดอยูที่ 

office เปนแสน ๆ มันก็มาชวยแชรคาใชจายของเราได เร่ือง logistic investment ตาง ๆ เร่ือง       

การสรางคนของเราเอง อันนี้ไปไดอยูแลว การที่จะมีความรวมมือกันระหวาง G to G พวกนี้ก็ทําได ก็ 

gear ไปในทางเดียวกัน พวก Infrastructure ตาง ๆ เร่ืองพวกนี้ quick win ทําไดบินไปเจอเขาเลย ไล

เปนบริษัท ๆ เลยจับเขาเลย you จะมาไดไหมที่นี่แลวตองการอะไร เปนอยางนั้น สุดทายคือการที่เรา

จะปรับบทบาทภาครัฐ ตรงนี้เปนสิ่งที่ดีมาก ๆ การทํางานของภาครัฐคงจะตอง focus จับเร่ืองใหญ ๆ 

ทําไปทีละเรื่อง เปน agenda base ทุกคนมี agenda เดียวกัน ทุกกระทรวง ทบวง กรมจะเอาเรื่องนี้ 

ก็ทําเปน case case กฎหมายอะไรที่เกี่ยวของจะออกก็ออกใหเปนเรื่อง ๆ ไปไมสะเปะสะปะแลวงาน

ก็จะสําเร็จได ภาครัฐตองทํางานรวมกันจริง ๆ จัง ๆ cross functional เพื่อใหเกิดเรื่องนี้ข้ึนมาใหไดไม

วาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม ในเรื่องของความรวมมือผมไดเกริ่นไวตอนตนแลว ภาครัฐ เอกชน คงไมพอ 

ตองมีภาคประชาชนเขามาดวย เพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกันวาจะ move ไปทางไหน 

เพราะฉะนั้นผมยินดีที่เรามีการเสวนาในเรื่องนี้ ในเรื่องของปรับบทบาทภาครัฐ... เปลี่ยนการบริหาร

ประเทศไทย ผมมีเร่ืองเสนอเทานี้ ขอบพระคุณครับ 

   
ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา :  

ขอบคุณคุณกานตครับ เราฟงมาตั้งแตเชาก็เห็นวาโลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงที่ 

เขามามันเปนความทาทายในลักษณะคอนขางนากลัว แตก็เขาใจวาทานมองแบบภาคธุรกิจเอกชน 

ทานมองเห็นโอกาสที่เราจะกาวไปขางหนา การที่เราจะไปควาโอกาสตรงนี้ เราตองมีศักยภาพสูง

พอสมควร และตองการการขับเคลื่อนดวยการจับมือกันรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถงึ

ภาคสวนตาง ๆ ดวย สําหรับในชวงนี้เราเกินเวลาอยูพอสมควร แตก็มีคําถามมาบาง ซึ่งเปนการมี

สวนรวม ผมเรียนวาเราคงไมสามารถตอบคําถามทั้งหมดไดภายในวันนี้ แตเราจะนําคําถามของทาน
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ลงบนเว็บไซตและ ก.พ.ร. จะพยายามหาคําตอบหรือวาเอาขอเสนอแนะของทาน post บนเว็บไซตให

คนอื่นไดดู และถาทานยังติดใจอยูขอเรียนวาในวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน จะมีเวทีสัมมนาวิชาการที่

สําคัญอีกเวที คือการประชุมวิชาการประจําปของสถาบันพระปกเกลา ที่ชื่อภาษาอังกฤษวา KPI 

Congress ในปนี้จะจัดในหัวขอเร่ืองความขัดแยง ความชอบธรรมและการปฏิรูปรัฐ เพื่อการจัดสรร

ทรัพยากรที่เปนธรรม ก็คงจะเห็นวาหัวขอตรงกับเร่ืองที่เรากําลังคุยและเราจะตองหาโอกาสจับเขาคยุ

กันตอไปในอนาคต  ในชวงนี้ผมขออนุญาตคําถามแหงสัก ๒ คําถาม และคาดวาภายในเวลาไมเกิน

เที่ยงครึ่ง เรานาจะพักไปรับประทานอาหารกันได คําถามแรก จาหนาถึงทานอาจารยบวรศักดิ์    

บอกวาปญหาของประเทศไทยอยูที่ฝายการเมืองที่อางวามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดย    

การซื้อเสียงเขามาแสวงหาผลประโยชนมีอํานาจในการแตงตั้งขาราชการระดับสูง ทําใหบานเมือง

วุนวายในทุกวันนี้จะแกไขอยางไร 

   
ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ :  

ต้ังคําถามแบบนี้ยาวครับ ผมกราบเรียนวา เร่ืองทุจริตมันมีในทุกสังคม และทุกสังคม 

ก็พยายามจะตอสูเหมือนกับเมืองไทยที่พยายามออกรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาแลวก็ต้ังองคกรอิสระ

ทั้งหลายถึง ๘ องคกร แตปญหาก็ไมหมด สวนหนึ่งที่ปญหาไมหมด ผมขอตอบสั้น ๆ ตรงนี้ก็เพราะวา

ตัวกฎหมายที่ทานทั้งหลายชวยกันเขียนเสนอเขาสภาไปจากระบบราชการมันใหอํานาจใชดุลยพินิจ 

จะอนุมัติหรือไมอนุมัติสุดแทแตทานรัฐมนตรีหรือทานอธิบดี แลวการอนุมัติอนุญาตทุกเรื่องมันไป

สรางอภิสิทธิ์ ภาษาฝรั่งเขาเรียกวาเมื่อตองมาขออนุมัติอนุญาตหรือสัมปทานจากราชการแปลวาคุณ

ไมมีเสรีภาพที่จะทํา ตอเมื่อราชการอนุมัติอนุญาตหรือใหสัมปทานคุณจึงจะมี privilege ที่จะทาํ แลว 

privilege ที่จะทํานั้นมันไปกอใหเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจที่เขาเรียกวา rent เพราะฉะนั้นเมื่อเอกชน

อยากไดใบอนุญาตมาก ๆ อยากไดสัมปทานนั้นมาก ๆ ก็ตองใหสตางค มีการศึกษาที่ชัดเจนของ

นักวิชาการทางเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรหลายคน คนสุดทายที่ชัดเจนที่สุดชื่อ มินซิมเพย ศึกษา

เร่ืองนี้เมื่อป ๑๙๙๙ จากประเทศทั้งสิ้น ๑๕๐ กวาประเทศ แลวพบวาถาประเทศใดก็ตามเลิก

กฎหมายที่ไปบังคับใหประชาชนตองมาขออนุญาตราชการลงหนึ่งหนวย ความสุจริตหรือธรรมาภิบาล

จะเพิ่มข้ึนสามเทา นี่เร่ืองจริง เพราะฉะนั้นถาไมอยากใหนักการเมืองทุจริต ขาราชการอยารางกฎหมาย

ใหอํานาจดุลยพินิจ และไมใชแตนักการเมืองทุจริตหรอก วันนี้ตองพูดกันวาขาราชการเองหลาย

หนวยก็ไมเบานะครับ เพราะเหตุวาขาราชการดี ๆ ก็มีมาก แตวาอีกสวนหนึ่งที่เขามอํีานาจใชดุลยพนิจิได

เขาก็รํ่ารวยกันตามปกติหลายคน ทานอธิบดีทานผูหลักผูใหญทั้งหลาย ทานจะทําประโยชนใหกับ

บานเมืองมหาศาลเลย ถาจะเมตตาชวยกันเลิกกฎหมายที่ควบคุมและบังคับใหประชาชนมาหาทาน

โดยไมจําเปน ผมยกตัวอยางเรื่องแปลกแตจริงเรื่องสุดทาย วันนี้ถาทานจับแท็กซี่ทุกคันจะตองผิด 

ขอดูใบขับข่ีมี ขอดูบัตรประชาชนมี เลี้ยวซายแลขวาขอดูหมวกทรงหมอตาล ถามวาแลวหมวกทรง
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หมอตาลมันเกี่ยวอะไร แท็กซี่บอกไมรูจักหมวกทรงหมอตาล นี่คุณผิดกฎกระทรวงตามกฎหมาย

ขนสงทางบก เขาบอกวาแท็กซี่ตองแตงเครื่องแบบเรียบรอยและมีหมวกทรงหมอตาล นี่คือราชการ

ไทยครับ ก็แปลวากระเปาตํารวจตุงไดทันที อีกอันหนึ่งถาไมอยากใหทุจริตนะครับ ทุจริตมันเปน

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ถาทานไมอยากใหทุจริตอะไรที่ประมูลไดประมูล โควตามันสมัย

ทานชาติชาย ชุณหะวัณ อาจารยอัมมารกับบานพิษณุโลก work กันแลวบอกวา ประวัติสงออกก็แลว 

สต็อกก็แลว มันก็มีปญหาทั้งนั้นโกง ทานเรียกคุณอมเรศมาสั่ง อมเรศประมูล ทานเชื่อไหมครับ ๕ 

แสนตันจาก ๕.๕. ลานตันในเวลา ๕ ป ป ๒๕๓๓ ปลายปนั้นประมูลสําหรับป ๒๕๓๔ เอามาประมูล

บนโตะเลย กระทรวงการคลังไดเงินจากการประมูลโควตามันเพื่อสงออก ๔๐๐ ลานบาท แลวถามวา

ที่ไมมาประมูลมัน ประวัติสงออกหรือมันเช็กสต็อกแลวก็มีสต็อกลมบางอะไรบางใครได ๔๐๐ ลานนี่ 

ปายทะเบียนรถเห็นไหมครับ ผมไมเชื่อเลยคนเขาจะเอา ๙๙๙ เลข ๙๙๙ ราคา ๑๒ ลาน ประมูลต้ัง 

๑๒ ลานนี่คือตัวอยางหนึ่ง อันที่ ๒ คือเครื่องจักร ถาจราจรยืนขางทางดวนเมื่อไร ผมเปนอันรูวา

ตอนนี้ใกลส้ินเดือนแลว เวลานี้มันมีกลอง กลองมันถายแลวมันโกงไมไดแลวมันเรียกใครไมได คุณก็

สงไปสิ แตถามวาทั้งหมดนี้อยากจะทํากันไหมอยากจะใชกันไหม เราอยาไปพูดถึงมนุษย เพราะ

มนุษยทุกคนมีสวนหนึ่งที่เปนสวนที่ดีคือคุณธรรม อีกสวนหนึ่งคือสวนที่เลว แตถาโอกาสมันเปด 

เพราะกฎหมายใหดุลยพินิจ แลวทานก็ออกกฎหมายอยางนี้อยูเร่ือย ๆ แทนที่จะชวยกันเลิก กจ็บครบั 

แตถาเราสรางระบบดี ๆ คือเรา deregulate กฎหมายที่มันใหไปใสหมวกทรงหมอตาลอยางนี้ หรือ

อะไรที่ตองคุมจริง ๆ ตองใหประชาชนเดินมาหาราชการก็ทําใหมันโปรงใสดวย ใชเครื่องจักรไดไหม 

จดทะเบียนทั้งหลาย computer ไดไหมอยางนี้เปนตน ชวยกันคิดสิครับที่จะกําจัดที่สมุฎฐาน อยามา

คิดที่ปลายเหตุวาทําอยางไรจะใหคนเปนคนดี นักการเมืองไมโกง ขาราชการไมโกง คิดใหตายก็ไมมี

ทางสําเร็จอยางที่พระบรมราโชวาทบอกวา เราไมมีทางทําใหคนชั่วหมดไปจากแผนดินไทย 

ขอบพระคุณมากครับ 

   

ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา :  

เวลาใกลจะหมด เรามีคําถามหลายคําถามแตจะสรุปรวมเปนคําถามเดียวสั้น ๆ  

คงเปนคําถามถึงทานเลขาธิการ ก.พ.ร. คือวาอยากจะเห็น road map ของการทบทวนปรับเปลี่ยน

บทบาทภารกิจของภาครัฐและการปฏิรูปอีกระลอกหนึ่ง เรียนเชิญทานเลขาฯ ชวยใหวิสัยทัศนครับ 

   
รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ :  

ผมคิดวาจริง ๆ แลวเรื่องนี้เราควรจะทํากันมาตั้งแตเมื่อวานนี้ ที่ทานอาจารยบวรศักดิ์ 

พูดเมื่อสักครูนี้ ถาเรากลับไปดูในพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทั้งมาตรา ๓๓ และ

มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๓ พูดเรื่องทบทวนบทบาทภารกิจ มาตรา ๓๕ พูดเรื่องการปรับปรุงแกไข
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กฎหมาย เขาใชคําอยางนี้ครับ โดยเจตนารมณที่เขียนเลยนะครับ มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมี

การทบทวนภารกิจของตนวาอันไหนยังจําเปนหรือไมจําเปน และมาตรา ๓๕ บอกวาใหสวนราชการมี

หนาที่สํารวจตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย ฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะเริ่มมาตั้งแตป ๒๕๔๖ มาแลว 

ต้ังแตที่พระราชกฤษฎีกานี้ออก แตถาทําวันนี้ก็ยังไมสาย ฉะนั้นผมคิดวาภายใตสถานการณปจจุบัน

ถาผมจะเดินแบบเกา ก.พ.ร. ก็สามารถเดินได และคงจะตองทํา คือเสนอเปนมติ ก.พ.ร. เสนอเขา 

ครม. มีมติใหทานทํา แตผลผมไมแนใจ แตถาทุกทานที่มาอยูในหองนี้แลวทานคิดวานี่คือเพื่อ

บานเมือง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง เราตองชวยกันทําครับ ขอบพระคุณครับ  

 
ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา :  

จะสรุปอยางรวดเร็ว คิดวานี่คงเปนจุดเริ่มตนของความพยายามที่จะชวนมานั่ง 

ดวยกัน คิดกันวาภายใตสภาพแวดลอมที่มันเปลี่ยนไปในปจจุบันอยางรวดเร็ว รุนแรง แลวก็กระทบ

เราตาง ๆ มากมาย เราควรจะเลือกทําอะไรถึงจะเรียกไดวาเปนการเลือกทําในส่ิงที่ถูก มิฉะนั้นเรา

อาจจะเปนคนเกง คนขยัน แตทําในสิ่งที่ผิด ซึ่งคงไมมีประโยชนโภคผลกับลูกกับหลาน ฉะนั้นตรงนี้

เปนเวทีที่จะเปนจุดเริ่มตน แลวตอไปคงจะไดเห็นเวทีที่เราจะมาคุยกันมองไปขางหนา แลวเลือกทํา

ส่ิงที่ถูก วันนี้ขอกราบขอบพระคุณทานวิทยากรทั้ง ๕ ทานที่ไดกรุณามาจุดประกายใหกับพวกเราใน

วันนี้ และเราจะมีเวทีเกี่ยวกับกับเร่ืองนี้ตามมาอีกครับ ขอยุติการสัมมนาในชวงนี้เพียงเทานี้ ขอบพระคณุ

ครับ 

 

 




